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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2566 ในรปูแบบการประชมุระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) 
วนัศุกรท์ี ่21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. 

ณ หอ้งประชมุบอลรมู 1 โรงแรม ไฮแอท รเีจนซี ่กรงุเทพฯ สขุมุวทิ  
เลขที ่1 ซอย สขุมุวทิ 13 ถนน สขุมุวทิ  กรงุเทพมหานคร 10110  

 
 

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) เมื่อวนัศุกร์ที่ 21 
เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ผ่านการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมบอลรูม 1 โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวทิ    
เลขที ่1 ซอย สุขุมวทิ 13 ถนน สุขุมวทิ  กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมกีรรมการบรษิทั จ านวน 9 คน จากกรรมการทัง้คณะ 
14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.29 ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผ่านสือ่ออนไลน์ ดงันี้: 

 

กรรมการทีร่่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1. พลเอก จรลั  กุลละวณิชย ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2. พลตร ีพชัร  รตัตกุล กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื /  

 ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง / 
 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3. นายประกติ  ประทปีะเสน กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. นางปรยิา จรีะพนัธุ ์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม /  

 กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
5. นายยรรยง  เมธาพาณิชย ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน                        

  / กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรหิารความเสีย่ง                                                                
                                                     / กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

6. นายด ารงรกัษ อภบิาลสวสัดิ ์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรหิาร 
 ความเสีย่ง / กรรมการความยัง่ยนื 

7. นายพงศกร เทีย่งธรรม กรรมการ 
8. นายปกรณ์ สขุมุ กรรมการ 

 

กรรมการทีร่่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์ 
1. นางเคอรร์ี ่- แอน ชพิพ ์ กรรมการ 

 

กรรมการทีล่าประชุม   
1. นายฟิลปิป์ ฮวิโก ้กุชชี ่ กรรมการ   
2. นายโยฮนั วลิเลีย่ม มารต์นิ ยนัเซ่น กรรมการอสิระ 
3. หม่อมหลวงธษินั  ศรธีวชั กรรมการ 
4. พลต ารวจเอก จารุวฒัน์ ไวศยะ   กรรมการ 
5. นายสวนิท ์ชาตสิวุรรณ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

ผูบ้รหิารทีร่่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1. คุณอมัรทิ คุมาร ์เซรสธา ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ(CFO) 

2. คุณรกิารโ์ดวโรดม สจุรติกุล รองประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร  

3. คุณเพลนิพรรณ รชักจิประการ ผูช้่วยบรหิารของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร     
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4. คุณนิธนิาถ จนัทสรุสั ผูอ้ านวยการบญัช ีท าหน้าทีค่วบคุมดแูลการท าบญัช ี

5. คุณสราภสั เทีย่งธรรม กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั หาดทพิย ์ฟู้ด แอนด ์เบฟเวอรเ์รจเจส จ ากดั 
 

ผูบ้รหิารทีร่่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์ 
1. คุณโจเซ่ เฮนรเิก ้ซทิเูน่ ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
2. คุณเอกชยั ภกัดเีมฆานนท ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั หาดทพิย ์ดเีวลลอปเมน้ทจ์ ากดั  

 

คณะผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ทีร่่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์ 
1. คุณกฤตกิา ก๋งเกดิ ผูส้อบบญัช ี  
2. คุณปรางทพิย ์อชัรพรพรรณ ผูส้อบบญัช ี  

 

ฝ่ายกฎหมาย และเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนน ทีร่่วมประชุมดว้ยตนเอง 
1. คุณอดุลย ์โฆษกจิจาเลศิ นกักฎหมาย 

 

อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  
1. คุณพมิพ ์พชิติวงศเ์ลศิ เขา้ร่วมประชุมทีห่อ้งประชุมซึง่ใชถ่้ายทอดผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 
2. คุณชนาธปิ วทิยากลู เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่ออนไลน์  

 
เริม่การประชุมเวลา 14:00 น. คุณธนารตัน์ เจรญิรฐั รบัหน้าทีเ่ป็นผู้ด าเนินรายการ การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 

2566 ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบรดิ (Hybrid Meeting) ของบรษิทั หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) โดยการประชุม
รูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยจัดการประชุมและถ่ายทอดสด ณ ห้องณ ห้องบอลลูม 1 โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ 
กรุงเทพฯ สุขุมวทิ ซึง่การประชุมในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุม
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยบรษิทัจดัใหม้ผีูใ้หบ้รกิารจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีม่คีวามเชีย่วชาญและได้รบั
การรบัรองจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ นอกจากนี้ ยงัไดจ้ดัใหท้ีป่รกึษากฎหมายเป็นผูต้รวจสอบการลงคะแนนเสยีงและดแูล
การประชุมใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทั ตลอดจนหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

คุณธนารตัน์ เจรญิรฐั ผูด้ าเนินรายการ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า การประชุมในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะมกีารด าเนินการ เกบ็ ใช ้
และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ภาพนิ่ง เสยีงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบนัทกึและการจดัท า
รายงานการประชุม การบรหิารจดัการการประชุม เป็นตน้ อกีทัง้ยงับนัทกึสือ่วดิทิศัน์เพื่อน าไปเผยแพร่บนเวบ็ไซตต่์อไป 

 
วิธีปฏิบติัในการประชุมซ่ึงจะเป็นไปตามเอกสารท่ีได้น าส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยมีกติกา 

วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามค าถามหรอืแสดงความคิดเหน็ ดงัน้ี 
การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยจะน าเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ 

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสยีงในวาระนัน้ๆ    
เสรจ็สิน้ตามล าดบั 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีร่่วมประชุม ณ สถานทีจ่ดัประชุม 
1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะที่ได้รบัมอบฉันทะให้ออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รบับตัร

ลงคะแนนทีม่บีารโ์คด้ ณ จุดลงทะเบยีนก่อนเขา้ร่วมประชุม 
2. ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะทีไ่ม่ไดร้บับตัรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบยีน คอื กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงลงมตใินหนงัสอื

มอบฉนัทะเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ จะนบัคะแนนเสยีงตามทีไ่ดร้ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว 



 

3 
 

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในที่ประชุม ขอให้ยกมอืขึน้และเมื่อประธานฯ 
อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทัง้สถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะ หรือ เขยีนค าถามลงใน
กระดาษแลว้ส่งใหเ้จา้หน้าที่ โดยบรษิทัฯ จะตอบค าถามในหอ้งประชุมเฉพาะวาระทีเ่กีย่วกบัเรื่องทีต่้องลงคะแนน
เสยีงเท่านัน้  

4. กรณีมผีู้ประสงค์จะลงคะแนนเสยีง “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่บรษิทัฯ ได้
จดัเตรยีมไวใ้ห ้พรอ้มลงลายมอืชื่อในใบลงคะแนนแลว้ยกมอืขึน้ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีเ่กบ็ใบลงคะแนนและน าไปบนัทกึ
การลงคะแนนต่อไป 

5. ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนโดยท าเครื่องหมายใหช้ดัเจน กรณีทีจ่ะถอืว่าเป็นบตัรเสยี หมายถงึ 
กรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสยีงเกนิกว่า 1 ช่องใน
บตัรลงคะแนน หรอืมกีารแบ่งการลงคะแนนเสยีง (ยกเวน้กรณี Custodian) หรอื กรณีทีม่กีารแกไ้ขการลงคะแนน
ในบตัรโดยไม่ลงชื่อก ากบั 

6. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมคีวามประสงคจ์ะกลบัก่อนทีก่ารประชุมจะสิน้สดุ ขอใหส้ง่คนืบตัรลงคะแนน
ทัง้หมดกบัเจา้หน้าที ่เพื่อน าคะแนนเสยีงหกัออกจากฐานคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม 

 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 
ผูด้ าเนินรายการน าเสนอคลปิวดิโีออธบิายวธิกีารถามค าถามหรอืแสดงความคดิเหน็และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน 

 
พธิกีรจะแจง้ผลการนับคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบ โดยในแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสุดในวาระ

นัน้ๆ โดยมตใินทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ ประกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 
• วาระที ่1 วาระที ่3 วาระที ่4 วาระที ่5 และวาระที ่7 ตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
• วาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งลงมต ิ
• วาระที่ 6 ต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธิ        

ออกเสยีงลงคะแนน 
• วาระที่ 8 ต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของถือหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธิ        

ออกเสยีงลงคะแนน 
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ล่วงหน้าในระหว่าง

วนัที ่2 พฤศจกิายน 2565  ถงึ 31 ธนัวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 
พิธีกรได้แจ้งค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล        

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีวตัถุประสงค์และความจ าเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
กฎหมาย โดยอา้งองิถงึ “กฎหมายว่าดว้ยบรษิทั มหาชน จ ากดั กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และพระราชบญัญตัิ
การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และประกาศทีเ่กีย่วขอ้ง” บรษิทัฯ มหีน้าทีต่้องจดัท าทะเบยีนผูถ้อืหุน้และจ าเป็นจะต้องเกบ็
รวบรวม รวมทัง้บนัทกึเสยีง หรอืทัง้ภาพและเสยีงของผูร้่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลา และขอ้มลู ชื่อผูใ้ชง้าน (Username), 
(Password) วัน เวลาของการเข้าร่วมประชุมและเลิกประชุม , ข้อมูล IP Address ของผู้ร่วมประชุมเพื่อใช้เปิดเผยและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รบัมอบฉันทะเพื่อการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ซึง่จะมกีารจดัสง่เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง การประมวลผล การออกเสยีงลงมต ิและการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การประชุมผู้ถือหุ้นดงักล่าว โดยมขีอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ถอืหุ้น และ/หรอื ผู้รบัมอบฉันทะ นัน้ บรษิัทฯ ขอเรยีนให้ทราบว่า 
บรษิัทฯ จะเกบ็รกัษาและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยค านึงถงึการคุ้มครองสทิธคิวามเป็นส่วนตวัและ
ขอ้มลูสว่นบุคคลเป็นส าคญั 
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โครงการ Care The Bear ดว้ยหาดทพิยม์ุ่งมัน่ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกรอ้น ช่วยลดปรมิาณก๊าซ
เรือนกระจกอย่างเสมอมา และการประชุมครัง้นี้เป็นอีกครัง้ที่เข้าร่วมโครงการ Care The Bear ของทางตลาดหลกัทรพัย์      
แห่งประเทศไทย ดงันัน้ การจดัการประชุมในรูปแบบไฮบรดิ ในครัง้นี้ใคร่ขอความร่วมมอืและขอเชญิชวน ท่านคณะกรรมการ     
ท่านผูบ้รหิาร ท่านผูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบอ านาจ และทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยการ สแกน QR Code ตามทีป่รากฏ และตอบ
ค าถามสัน้ ๆ เพื่อน าขอ้มูลไปประมวลผลให้ทุกท่านได้ทราบในช่วงท้ายของการประชุมว่าในการจดัประชุมค รัง้นี้ พวกเรา
สามารถร่วมลดปรมิาณ Carbon footprint ไดเ้ท่าไหร่ 
 
บรษิัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 ณ วนัที่ 17 มนีาคม 2566 ซึ่งในการ
ประชุมครัง้นี้มผีู้ถอืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง 68 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ได้ 43,716,908 หุ้น และมผีูร้บัมอบฉันทะ 77 
ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ได ้98,519,672 หุน้ รวมเป็นจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม 145 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้142,236,580 หุน้ 
คดิเป็นร้อยละ 70.7783 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด เป็นอนัครบองค์ประชุม โดยตามมาตรา 103 ของพระราชบญัญัติ
มหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ที่ 33 ซึ่งมขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบัองค์ประชุมว่าต้องมผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะมา
ประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุ้นทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึครบเป็นองคป์ระชุม  

 
 

 หลงัจากนัน้ ผูด้ าเนินรายการ กราบเรยีนเชญิ พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ ท าหน้าที่
ประธานทีป่ระชุมฯ เปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2566 ในรปูแบบการประชุมระบบไฮบรดิ (Hybrid Meeting) 
 

ท่านประธานฯ กล่าวต้อนรบัและเปิดการประชุมฯ การประชุมวนันี้มวีาระการประชุมทัง้หมดรวม 9 วาระ จงึเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามล าดบัวาระการประชุม ดงันี้ 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 1/2565 

 พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์ประธานทีป่ระชุม ไดเ้สนอรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ซึง่ไดจ้ดัใหม้ขีึน้
เมื่อวนัองัคารที ่26 กรกฎาคม 2565 โดยมสี าเนารายงานการประชุมซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มา
ดว้ยล าดบัที ่3 โดยคณะกรรมการมคีวามเหน็สมควรเสนอรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ซึง่ไดจ้ดัใหม้ขีึน้เมื่อวนั
องัคารที ่26 กรกฎาคม 2565 ซึง่คณะกรรมการเหน็ว่าไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกต้อง ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงาน
การประชุมดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 
  

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ถามค าถามในระบบออนไลน์และไม่มผีู้ถอืหุ้นท่านใดถามค าถาม    
ในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมต ิ  

  
 ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ซึง่ไดจ้ดัใหม้ขีึน้เมื่อวนัองัคารที ่
26 กรกฎาคม 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 142,314,043 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 142,314,043 - 

 



 

5 
 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จ านวน 28 ราย คิดเป็นจ านวน 77,463 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุม
จ านวน 173 ราย ถอืหุน้รวมกนัได ้142,314,043 หุน้ 

 
วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 

พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุมได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 ดงัปรากฏ
รายละเอยีดในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2565 ในรูปแบบควิอาร์โค้ด QR Code ซึง่ส่งมาพร้อมกบัหนังสอื
เชญิประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 

ประธานฯ แจง้ถงึนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัของหาดทพิยว์่า หาดทพิยใ์หค้วามส าคญักบัการต่อตา้นทุจรติ
คอรปัชนัและการใหห้รอืรบัสนิบน และด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมการท างานของพนกังานทุกคน 
ทัง้นี้ คณะกรรมการไดม้มีตอินุมตัใิหห้าดทพิยเ์ขา้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย    
ในการต่อตา้นการทุจรติ (Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ตัง้แต่ปี 2556 และไดร้บัการรบัรองครัง้แรก
เมื่อปี 2558 อายุการรบัรองคราวละ 3 ปี และในปี 2565 ทีผ่่านมานี้ หาดทพิย์ได้รบัการต่ออายุ (Re-Certified) การรบัรองความ
เป็นสมาชกิ CAC เป็นครัง้ที่ 2 และ หาดทพิย์ยงัคงนโยบาย “งดรบัของขวญั (No gift Policy)” ในทุกเทศกาล โดยมุ่งหวงัให้
บุคลากรทุกระดบัปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ตอบแทน โดยในปี 2565 บริษัทฯ ไม่พบ
ประเดน็การกระท าผดิดา้นทุจรติคอรร์ปัชนั หรอืการท าผดิดา้นจรยิธรรม 
 

ประธานฯ กล่าวเชิญ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมทราบถึงผล         
การด าเนินงานปี 2565 ทีผ่่านมา มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร กล่าวต้อนรบัท่านผู้ถอืหุน้และขอเชญิรบัชม VTR เพื่อ

แสดงใหเ้หน็ถงึสิง่ทีเ่รายดึมัน่ ก่อนรายงานผลการด าเนินงานปี 2565  
 
ตลาดเครื่องดื่มไม่มแีอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic Ready to Drink : NARTD) ในภาคใต้ในปี 2565 มกีารเตบิโตขึน้

ร้อยละ 15.2 จากปี 2564 ซึ่งในปี 2564 ตลาด NARTD ตกไป ร้อยละ 10 บรษิัทฯ ได้รบัผลจากการเติบโตของตลาดนี้ตกีลบั
ขึ้นมา ถ้ามองภาพประเทศไทยทัง้ประเทศตลาด NARTD เติบโต ร้อยละ 10 จะเห็นได้ว่าทางใต้มีการเติบโตมากกว่า 
โดยเฉพาะเครื่องดื่มน ้าผลไมแ้ละน ้าดื่มมกีารเติบโต ร้อยละ 19.2 และร้อยละ 25.4 ตามล าดบั ประเดน็ที่อยากชี้เหน็ว่า เขต    
การขายของเราฟ้ืนตัวดีกว่าเมื่อเทียบกับทัว่ประเทศ ตลาดน ้าดื่มได้มีการเติบโตกลับขึ้นมากกว่าเขตอื่นๆ  ทัว่ประเทศ          
เป็นเพราะว่าเรามเีขตท่องเทีย่วมากกว่าและอกีประเดน็คอืการฟ้ืนตวัของธุรกจิน ้าดื่มของภาคใตจ้ะดกีว่าทีอ่ื่นๆ 

บริษัทฯ ยงัคงรกัษาระดบัส่วนแบ่งการตลาดของ NARTD ได้ที่ร้อยละ 25.5 ถ้าดูเฉพาะส่วนแบ่งการตลาดของ
น ้าอดัลมอยู่ทีร่้อยละ 80.7 ซึ่งเท่ากบัปีก่อนหน้านัน้ การรกัษาส่วนแบ่งการตลาดทีสู่งขนาดนี้หรอืการเพิม่ส่วนแบ่งการตลาด
เป็นการยากมากเพราะอยู่ในระดบัทีส่งูมากอยู่แลว้ เราแขง่กบับรษิทัใหญ่ๆ อกีหลายบรษิทั ทีม่กี าลงัและทรพัยากรมากกว่าเรา 
เราอยากจะเรยีนใหท้่านผูเ้ป็นเจา้ของบรษิทัฯ ทราบว่าท าอย่างไรใหเ้ขา้ไปนัง่ในหวัใจของผูบ้รโิภคไดน้ัน้คอืสิง่ทีห่าดทพิยท์ ามา
ตลอดกว่า 50 ปีทีผ่่านมา  

ผลงานหลกั (Key Resilts) ในปี 2565 มยีอดขายทัง้หมด 64.3 ลา้นลงั ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.9 จากปี 2564 โดยแบ่ง
ออกเป็นยอดขายในเขตภาคใต้ 62.6 ล้านลงั และยอดขายให้กบับรษิัท ไทยน ้าทพิย์ จ ากดั 1.7 ล้านลงั ส่วนแบ่งตลาดของ
น ้าอดัลมอยู่ที่ร้อยละ 80.7 ซึ่งยงัคงเหนือระดบัร้อยละ 80 ส่วนแบ่งตลาดของ NARTD อยู่ที่ร้อยละ 25.5 ส่วนแบ่งตลาดของ    
น ้าดื่มน ้าทพิยอ์ยู่ทีร่อ้ยละ 6.8 ซึง่มัน่ใจว่าในอนาคตสว่นแบ่งตลาดของน ้าดื่มจะเพิม่ขึน้ 

บรษิัทฯ มรี้านค้าที่มกีารซื้อขายทุกๆ 2 อาทติย์ (Active Outlets) จ านวน 48,000 ร้านค้า ซึ่งเป็นร้านที่เราบรกิาร
โดยตรง โดยที่ร้านไม่ได้ไปซื้อสนิค้าของเราผ่านแหล่งอื่นๆ เช่น ซูเปอร์มาเกต็ ไฮเปอร์มาเกต็ ซึ่งการที่เรามรี้านค้าที่ขาย
โดยตรงเป็นประเดน็ส าคญัที่จะท าใหเ้รามชียัชนะเหนือคู่แข่ง เพราะเราสามารถรกัษาความสมัพนัธ ์ (Relationship) สามารถ
รกัษา Market Execution นัน่ก็คือการจัดแช่จดัโชว์ การเป็นคู่ค้าคู่คิดกบัลูกค้าของเราในการขาย อนันี้เป็นจุดแขง็ของเรา       
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ในพืน้ทีท่่องเทีย่วไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่ ภูเกต็ กระบี ่สมุย และอื่นๆ จะมกีารฟ้ืนตวัทีด่มีากๆ ในปีทีแ่ลว้ ยอดขายเพิม่รอ้ยละ 18 
ในขณะทีบ่รษิทัฯ เตบิโตรอ้ยละ 4 อกีปัจจยัทีท่ าให้ธุรกจิของเราเตบิโตดว้ยดนีัน้คอืการใชตู้้เยน็ เรามคีวามเชื่อว่าการบรโิภค
สนิคา้ของเราในอุณหภูมทิีเ่หมาะสม จะท าใหก้ารขายของเราดขีึน้ เราลงทุนในตูเ้ยน็อย่างสม ่าเสมอ ปัจจุบนัมอียู่ตลาดประมาณ 
13,400 ตู้ และพยายามเพิม่ ปีที่แล้วมกีารเติบโตของตู้เยน็ที่ร้อยละ 21 ส าหรบัเรื่อตู้เยน็เรารกัษา Purity เราอยากเชญิท่าน      
ผูถ้อืหุน้ท่านเจา้ของบรษิทัฯ หากไดล้งไปภาคใต ้หากพบว่ามกีารน าไปแช่อย่างอื่นใหแ้จง้เรา เรายงัมคีวามภาคภูมใิจว่า Purity 
เป็นทีน่่าพอใจ 

รายได้ของยอดขายเติบโตร้อยละ 8.1 อยู่ที่ 7,048 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปริมาณขายถึงร้อยละ 4 ซึ่งเป็นสิง่ที่เรา
ตอ้งการ อตัราก าไรขัน้ตน้ (GP Margin) อยู่ในระดบัเดมิ คอื อตัรารอ้ยละ 40.3 จากอตัรารอ้ยละ 40.0 ในปีก่อน ก าไรสทุธลิดลง
รอ้ยละ 19.2 อยู่ที ่431 ลา้นบาท ก าไรต่อหุน้ (EPS) อยู่ที ่2.16 บาท ลดลงรอ้ยละ 18.8 อตัราก าไรสทุธลิดลง 2.1 จุดเปอรเ์ซนต ์
อยู่ที่ร้อยละ 6.1 ลดลงจากร้อยละ 8.2 ผมมคีวามเชื่อจากการฟ้ืนตวัของธุรกจิต่างจากปีที่แล้วและจากไตรมาส 1 จากการที่
นักท่องเทีย่วเขา้มา ผมเชื่อว่าเราจะด ารงความหนุนเนื่องจากการเตบิโตทัง้ยอดขาย ทัง้รายไดแ้ละก าไรทีด่ขี ึน้ เราเชื่อว่า 6 เดอืน
แรกเราน่าจะยิม้แยม้กนัได ้ส่วน 6 เดอืนหลงั เรามกัจะมเีหตุการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ภยัธรรมชาต ิกต็้องดูกลยุทธ์
ของเรา เราพยายามวิ่งให้เร็วสุดใน 6 เดือนแรก ส่วน 6 เดือนหลังอาจมีปัจจยัที่ไม่สามารถควบคุมได้ ผมของเรียนเชิญ         
คุณอมัรทิ คุมาร ์เซรสธา ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ(CFO) รายงานต่อทีป่ระชุม 

 
คุณอมัรทิ คุมาร ์เซรสธา ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ(CFO) รายงานต่อทีป่ระชุมดงัต่อไปนี้ 
ผลการด าเนินงานทางการเงนิปี 2565 ปรมิาณขายเพิม่ขึน้ร้อยละ 4 ซึ่งรวมถึงปรมิาณขายในพื้นที่ภาคใต้เพิม่ขึน้

ร้อยละ 8 ซึ่งถือว่าแขง็แกร่งมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงครึ่งปีหลงัของ 2565 ในส่วนปรมิาณขายในการจ้างผลติซึ่งส่งให้
บรษิทัอื่นลดลงร้อยละ 58 ซึง่ขึน้อยู่กบัความต้องการของบรษิทันัน้ ซึง่เมื่อรวมแลว้รายไดข้องทัง้กลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้ร้อยละ 8 
เมื่อเทยีบกบัปี 2564 รายไดเ้พิม่ขึน้ในอตัราทีม่ากกว่าปรมิาณขาย เกดิจากการบรหิารจดัการการเตบิโตของรายไดแ้ละการเพิม่
ราคาสนิคา้ซึง่เกดิในช่วงครึง่ปีหลงั 2565 ซึง่เราจะไดร้บัผลอย่างเตม็ทีใ่นปี 2566 ก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 ต ่ากว่าอตัราการ
เตบิโตของรายได ้เกดิจากการเพิม่ราคาของวตัถุดบิ เช่น เรซิน่ และกระป๋องเปล่า  

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 16 จากปัจจยัหลกั 4 ปัจจยั 1. การเพิม่ของค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิ
การขายและการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่องทางการขายที่เติบโต เช่น ช่องทางการขายไปร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ 
โรงแรมและภตัตาคาร ทีก่ าลงักลบัมาด าเนินการปกตหิลงัโควดิ 2. ต้นทุนค่าขนส่งเพิม่จากราคาเชื่อเพลงิทีส่งูขึน้ 3. ค่าใชจ้่าย
พนักงาน ซึง่เกดิจากปฏบิตัติามนโยบายค่าแรงขัน้ต ่าทีอ่อกมากในปี 2565 และค่าแรงพนักงานทีเ่ตบิโตขึน้จากการทีบ่รษิทัฯ 
เตบิโตขึน้ 4. ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิครัง้เดยีวจากการยกเลกิบรษิทัย่อยทัง้ 3 บรษิทั ซึง่จะเริม่หยุดการด าเนินงานใน 2566 ดว้ยเหตุผล
นี้ ตอ้งบนัทกึค่าใชจ้่ายจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์

ก าไรจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ ก่อนหกัดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตดัจ าหน่าย  ลดลงร้อยละ 13 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 27 เนื่องจากเราจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินระยะยาวของเราและค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลง ก าไรสุทธลิดลงรอ้ยละ 19 ผลจากอตัราก าไรขัน้ต้นทีล่ดลงและค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จากการทีก่ าไร
สดุธลิดลงจากการบนัทกึค่าใชจ้่ายครัง้เดยีวจากการปิดบรษิทั และหากไม่รวมค่าใชจ้่ายครัง้เดยีวก าไรสทุธลิดลงรอ้ยละ 15 

ขอ้มูลการเงนิทีส่ าคญัส าหรบังบก าไรขาดทุน รายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้ร้อยละ 8 ซึง่ฟ้ืนตวัอย่างดจีากผลกระทบ
จากโควิดจากปี 2564 และ 2563 ที่มีรายได้จากยอดขายต ่ากว่าปี 2562 และจะเห็นได้ว่ารายได้จากยอดขายในปี 2565 
มากกว่ารายไดจ้ากยอดขายในปี 2562 ซึง่เป็นช่วงก่อนการระบาดของโควดิ สว่นอตัราก าไรขัน้ตน้อยู่ในระดบัทีด่ใีนระดบัอตัรา
รอ้ยละ 40.0 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงครึง่ปีหลงั 2565 ทีม่กีารปรบัราคาสนิคา้ขึน้ในช่วงเดอืนสงิหาคม 2565  

ขอ้มูลการเงนิทีส่ าคญัส าหรบังบแสดงฐานะการเงนิและงบแสดงกระแสเงนิสด ทางด้านงบแสดงฐานะทางการเงนิ    
มกีารเปลีย่นแปลง สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้ประมาณ 500 ลา้นบาท จากการทีล่งทุนในเครื่องจกัรโรงงานและอุปกรณ์ส าหรบัเครื่องจกัร
PET ใหม่ ส่วนกระแสเงินสด เราสามารถคงกระแสเงินสดในระดับที่ดี โดยสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการกิจกรรม
ด าเนินงานได ้853 ลา้นบาท ซึง่ใชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ านวน 666 ลา้นบาท โดยกจิกรรมลงทุนหลกั คอื การลงทุนในการขยาย
โรงงานและเครื่องจกัรใหม่ และมกีจิกรรมการจดัหาเงนิจ านวน 241 ลา้นบาท และมดีุลเงนิสด ณ สิน้ปีจ านวน 163 ลา้นบาท 
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ขอ้มลูการเงนิทีส่ าคญั-อตัราทางการเงนิทีส่ าคญั  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงเมื่อเทียบกบั         

ปีก่อนหน้า โดยมจี านวนรอ้ยละ 9.4 และร้อยละ 11.7 ตามล าดบั อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (D/E) และ อตัราส่วน
หนี้สนิที่มภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ (IBD/E) ยงัรกัษาอยู่ในระดบัที่ดอียู่ในอตัรา 0.58 เท่า และ 0.17 เท่า ตามล าดบั               
ดา้นอตัราสว่นของกจิกรรมอยู่ในระดบัทีด่ ีวงจรเงนิสดอยู่ที ่28.1 วนั เมื่อพจิารณาอยากตวัเลขในอดตีจะเหน็ไดว้่าปรบัตวัดขีึน้ 
มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Average Inventory Period) เท่ากับ 28.7 วัน ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average 
Collection Period) อยู่ที่  27.6 วัน และระยะเวลาจ่ายหนี้  (Average Payment period) อยู่ที่  28.3 วัน  ด้านอัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ (Interest Coverage) อยู่ในระดบัทีด่ ีคอื 57 เท่า 

 
พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดก้ล่าวรายงานต่อทีป่ระชุมดงัต่อไปนี้ 
ท่านคงเหน็แลว้ว่าในการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในช่วง 2 ปีก่อนหน้านัน้ในช่วงโควดิ เราไดร้บัผลกระทบโดยตรง 

คอื ลูกค้าของเราปิดกจิการจ านวนมาก และธุรกจิท่องเที่ยวของภาคใต้และทัง้ประเทศเลกิกนัไปเลย เราจ าเป็ นต้องปรบัตวั      
ทุกวนัในการต่อสูก้บั Disruption ทีเ่กดิขึน้ ดงัทีไ่ดเ้รยีนไปว่าบรษิทัย่อยทีเ่ราตัง้ขึน้มาตามแผน Diversify ไม่ประสบความส าเรจ็ 
อนันี้ผมต้องขอรบัผดิชอบด้วยตวัผมเองแต่เพยีงผู้เดยีว เพราะเป็นความคดิที่ว่าจะสร้างความเติบโตระยะยาวให้หาดทิพย์ 
เพราะเรามองว่าเราพร้อมไปท าอย่างอื่นที่นอกจากธุรกจิที่เรามอียู่ เรามองว่าด้วยศกัยภาพเรา เราสามารถไปท าอย่างอื่น        
เพื่อการเตบิโตได ้แต่อย่างไรกด็ ีจงัหวะหรอืประสบการณ์ท าใหเ้ราไม่ประสบผลส าเรจ็ ผมจงึต้องตดัไฟแต่ต้นลม และยอมรบั    
ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ผมต้องขอประทานโทษท่านผู้ถือหุ้นด้วย อย่างไรก็ดีเราคงไม่หยุดยัง้และท้อถอย ในการวาง
ยุทธศาสตรใ์นการเตบิโต เราไม่สามารถหยุดเฉยๆ ได ้ในระยะทีโ่ลกเตบิโตอย่างรวดเรว็ ท่านจะเหน็ว่า ปัจจุบนัช่องทางในการ
ขายทีบ่ทบาททีส่ าคญั คอื ออนไลน์ นี้เป็นอกีสิง่หนึ่งทีเ่ราตอ้งเร่งปรบัตวัใหส้ามารถเขา้ไดใ้นทุกช่องทาง 

เรยีนแจง้ใหท้ราบถงึนวตักรรมใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ในช่วงทีผ่่านมา ในไตรมาส 1 ของปี 2566 เรามสีนิคา้เพิม่ใหม่ 4 ตวั 
1. แฟนต้าสตูรใหม่ 2. สไปรท์ไม่มนี ้าตาล เราเลกิใชข้วดสไปรท์สเีขยีวมาพกัหนึ่งแลว้ ทัง้นี้เพื่ออ านวยประโยชน์ในการคัดแยก
พลาสตกิเพื่อการรไีซเคลิ ถงึแมจ้ะเสยีเรื่องการจดจ าแบรนด ์(Brand Reconition) ดว้ยการตลาดทีต่่อเนื่องและเขม้แขง็จะท าให้
ลกูคา้จดจ าได ้3. ในเรื่องของการตอบโจทยเ์รื่องสขุภาพ จงึน าเสนอ มนิิทเมด พลัพ ิทีเ่พิม่วติามนิซกีว่ารอ้ยละ 200 4. แต่ละปี
จะออกโคก้รสชาตต่ิางๆ ออกมาอยู่ใน Cocal Cola Creation ในไตรมาส 1 เราออก Coca Cola Move เป็นซรีสีท์ีต่่อมาจากปี   
ทีแ่ลว้ การท าแบบนี้เป็นการท า In and Out คอื เขา้มาและออกไป เป็นการสรา้งปรมิาณใหก้บัธุรกจิ 

มผีลติภณัฑ์ใหม่ คอื แบรนด์ อู-ฮ่า เราน ามาจากต่างประเทศ ที่ประสบความส าเรจ็ในญี่ปุ่ น เกาหล ีฮ่องกง เป็น     
น ้าโซดากลิ่นลิ้นจี่และโยเกิร์ตและน ้าโซดากลิ่นเลมอนผสมซีซอล์ท ชี้ให้ท่านเหน็ว่าเราไม่หยุดนิ่งต่อนวัตกรรมใหม่ๆ และ
ตอบสนองผูบ้รโิภคทีต่อ้งการบรโิภคเครื่องดื่มทีม่สีิง่ทีด่ีๆ  ต่อร่างกาย 

ในช่วงสงกรานต์ คือช่วงยอดขายสูง (Peak Season) อากาศร้อนคนยิ่งดื่มมาก ที่ผ่านมาสงกรานต์ประสบ
ความส าเรจ็ในพืน้ทีส่ าคญั ไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่และภูเกต็ หาดทพิยม์ ีPresentor คอื โตง้ ทพู ีซึง่เป็นนกัรอ้งทีด่งัมาก วนัก่อน
มงีานทีส่งขลาประสบความส าเรจ็มาก และโคคา โคล่าไดส้นับสนุนงานใหญ่ๆ สองงาน คอื K-Pop และ RollingLoud ทีพ่ทัยา 
เราไม่หยุดนิ่งต่อกจิกรรมทางการตลาดและไตรมาส 2-4 ยงัมกีจิกรรมต่อเนื่อง 

วสิยัทศัน์ของเราในอกี 10 ปีขา้งหน้า ซึง่อยู่บนพืน้ฐานของการทีส่รา้งจติวญิญาณการเตบิโตอย่างยัง่ยนือยู่ใน DNA 
ของเราว่าหาดทพิยจ์ะอยู่ไดส้งัคมตอ้งมาก่อน สงัคมอยู่ไม่ได้ เรากอ็ยู่ไม่ได ้สิง่ทีเ่ราพยายามท าทีน่อกเหนือจากการขายของเรา
คอื การพยายามช่วยเหลอืสงัคมเท่าทีเ่ราจะท าไดอ้ย่างมากทีสุ่ด เราอยากจะท าดทีีสุ่ดใหพ้่อแม่พีน้่องทีม่บีุญคุณต่อเรา เราท า
จากใจ ท าเพื่อสร้างความภาคภูมใิจให้กบัคนของเรา เราต้องการที่จะมสี่วนแบ่งตลาดร้อยละ 30 ในปี 2570 และร้อยละ 35      
ในปี 2575 ในเรื่องของ NARTD ดา้นสว่นแบ่งการตลาดน ้าอดัลม เราจะตอ้งรกัษาใหไ้ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ในปีนี้ 2566 เรามเีป้า
จะสร้างการเตบิโตของรายไดอ้ยู่ทีร่้อยละ 6-8 ในขณะทีย่อดขายตัง้เป้าเตบิโตทีร่อ้ยละ 3-5 ในปี 2570 ตัง้เป้ารายได้จากการ
ขายที ่11,000 ลา้นบาท มปีรมิาณขายที ่90 ลา้นลงั และในปี 2575 มตีัง้เป้ารายไดจ้ากการขายที ่15,000 ลา้นบาท มปีรมิาณ
ขายที ่120 ลา้นลงั เน้นย ้าว่าคนของเราตอ้งมจีติส านึกในการสรา้งการเตบิโตตลอดเวลา  

 



 

8 
 

คุณอมัรทิ คุมาร ์เซรสธา ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ(CFO) รายงานต่อทีป่ระชุมดงัต่อไปนี้ 
แผนธุรกจิและแนวทางในปี 2566  
ส าหรบัธุรกจิหลกั: 1) เรายงัมุ่งทีเ่พิม่อตัราก าไร ทัง้ก าไรขัน้ต้นและก าไรสุทธ ิโดยมุ่งไปทีต่วั Price/Mix และเพิม่ใน

ยอดขายในเชงิมลูค่ากว่ายอดขายในเชงิปรมิาณ ส่งเสรมิการขายในแต่ละช่องทางใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 2) การจดัจ าหน่ายที่
มปีระสทิธภิาพ โดยมุ่งทีพ่ืน้ทีท่่องเทีย่ว ขยายยอดขายผลติภณัฑไ์ม่มนี ้าตาล ซึง่ยงัต ่าอยู่เมื่อเทยีบกบับรษิทั ไทยน ้าทพิย ์และ
ขยายธุรกจิขวดแกว้ในช่องทางการจดัจ าหน่ายดัง้เดมิและโรงแรม ภตัราคารและจดัเตรยีมอาหาร (HORECA) 3) สนิค้าใหม่ 
ขยายผลติภณัฑไ์ม่มนี ้าตาลรสชาตใิหม่และมหีมวดหมู่สนิคา้ใหม่ๆ และนวตกรรมใหม่ๆ 4) เพิม่สดัส่วนส่วนแบ่งการตลาดของ
เครื่องดื่ม NARTD อยู่ทีร่อ้ยละ 26 ในปี 2566 นี้   

ส าหรบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย:์ ตัง้เป้าทีจ่ะขายและโอนกรรมสทิธิบ์า้นทีข่ายในเฟส 1 และเฟส 2 ในปี 2566 ซึง่จะรบัรู้
รายไดป้ระมาณ 100 ลา้นบาท 

เป้าหมายในปี 2566: 1)รายได้ของกลุ่มบรษิัทเติบโตร้อยละ 6-8 เราเริม่ต้นปีอย่างแขง็แกร่งซึ่งตวัเลขจะเปิดเผย    
ในอีก 2 อาทิตย์  2) ด าเนินการต่อเนื่องในโครงการประสิทธิภาพต้นทุนเพื่ออัตราผลก าไร และก าไรขัน้ต้นอยู่ที่สูงกว่า         
รอ้ยละ 40  3) ความทา้ทายในปี 2566 จะบรรเทาผลกระทบจากภาษนี ้าตาลทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นเดอืนเมษายน 2566 ซึง่จะสง่ผล
ต่อต้นทุนขายประมาณ 70 ล้านบาทในปีนี้  และเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นโดยการจัดการการเติบโตรายได้ (Revenue Growth 
Management) และมาตราการด าเนินงานอย่างมีประสทิธิผล เราเริ่มแผนในการขึ้นราคาสนิค้าในบาง SKU ซึ่งจะช่วยลด
ผลกระทบในภาษนี ้าตาลได ้

 
พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดก้ล่าวรายงานต่อทีป่ระชุมดงัต่อไปนี้ 
ท่านกไ็ดเ้หน็แลว้ว่าแผนธุรกจิเราเป็นอย่างไรและอุปสรรคทีเ่ราจะไดเ้จอในปีนี้และต่อไป ในระยะสัน้ คอื ภาษนี ้าตาล 

เงินเฟ้อและการขึน้ราคาของวัตถุดบิ อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องปกติที่เราต้องแก้ปัญหาไปทุกปี เราไม่ได้มองแต่การสร้างผล
ประกอบการระยะสัน้ สิง่ทีเ่รามองคอืท าอย่างไรใหห้าดทพิยส์รา้งผลก าไรในอนาคต ท าไดอ้ย่างนัน้ เราตอ้งม ีBusiness Model 
ที่ยัง่ยืน ผมขอถือโอกาสเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันมีเรื่องของมลภาวะทางอากาศ PM 2.5 ผมได้ตระหนักดีว่าหาดทิพย์           
เป็นบรษิทัฯ หนึ่งซึง่ใชน้ ้าตาลเยอะ น ้าตาลไดม้ากจากออ้ย ออ้ยสดทีต่ดัสดหรอืจากออ้ยทีเ่ผาไร่ออ้ย การเผาเป็นส่วนหนึ่งของ 
PM 2.5 ถงึแมไ้ม่เป็นผูร้า้ยตวัจรงิ การเผาขา้วโพดสรา้งมลพษิกว่าเยอะ ไม่ใช่เหตุผลใหเ้รานิ่งนอนใจ การทีพ่วกเราเป็นเจา้ของ
บรษิทัฯ ทีใ่ชอ้อ้ยมา เราต้องท าอะไรสกัอย่าง เราจงึเชญิผูผ้ลติน ้าตาลใหญ่ 3-4 รายใหญ่มาคุย เพื่อใหท้ราบว่าจะท าอย่างไรให้
หาดทพิยเ์ป็นสว่นหนึ่งในการแกปั้ญหาระยะสัน้และระยะยาว โดยถา้เป็นไปได ้เราไม่ตอ้งการน ้าตาลทีม่าจากเผาป่า ไม่ใช่เรื่อง
ง่ายเพราะมตีวัละครเยอะ และแต่ละคนมคีวามตอ้งการแตกต่างกนั ถา้เราไม่ลุกมาท าอะไรจรงิจงั เราจะไม่มไีร่ใหป้ลกูออ้ย ไม่มี
อากาศหายใจ สิง่ที่ท าในตอนนี้คอืแจ้งกบัโรงงานน ้าตาล ไม่ต้องการน ้าตาลที่มาจากการเผาป่า เหตุผลที่เขาต้องเผามเียอะ 
แรงงานเป็นแรงงานหมุนเวยีน โรงงานน ้าตาลมรีะยะเวลาปิดหบี ค่าใช้จ่ายอกี การเผาได้ผลผลติมากกว่าออ้ยตดัสด ในการ
ขนส่งกเ็บากว่า ถ้าไม่มองในระยะยาวเราจะอยู่ไม่ได ้อยากจะเรยีนใหท้่านเจา้ของบรษิทัฯ ทราบว่า เราท าในสิง่ทีค่วรจะท าใน
ฐานะทีเ่ราเป็นส่วนหนึ่งของผูใ้ชน้ ้าตาล เราตัง้คณะท างานขึน้มา เราร่วมกบัสมาคมเครื่องดื่ม เราด าเนินงานนี้ร่วมกบัโรงงาน
น ้าตาล เพื่อหาวธิใีหเ้ขาการเกษตรกรรมอย่างยัง่ยนืในระยะยาว ถ้าไดผ้ลงานยงัไง เราจะมาเรยีนใหท้่านผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ     
ในล าดบัต่อไป ทางโรงงานน ้าตาลรบัปากแลว้ว่ามมีาตรการและวธิกีารคดัแยก ขอเรยีนใหท้่านทราบว่า เราพยายามจะท าในสิง่
ทีค่วรจะท าเพื่อลกูหลาน  

ผมขอน าเสนอ VTR เพื่อใหท้ราบว่าจติวญิญาณของพนกังานของเราท าอะไร เป็นอย่างไรบา้ง 
 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 
 
คุณบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ รวม 3 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
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ค าถามที ่1  ในรายงานประจ าปีหน้าที ่5 รายไดจ้ากการขายยอ้นจากปี 2563-2565 กราฟวิง่ขึน้ รายไดจ้ากการขายยอ้นจาก
ปี 2563-2565 กราฟวิง่ขึน้ ก าไรขัน้ต้นยอ้นจากปี 2563-2565 กราฟวิง่ขึน้ แต่ก าไรสุทธยิอ้นจากปี 2563-2565 กราฟตวดัขึน้ 
และเมื่อยอ้นกลบัไปประมาณ 5-6 ปี Gross Profit ปี 2559-2561 อยู่ทีป่ระมาณ 33% และปี 2562-2565 อยู่ที ่40% ในขณะที ่
Net Profit ก่อนปี 2564 อยู่ที ่4-5% และตวดัขึน้ในปี 2564 เป็น 8% และปี 2565 เป็น 6% อยากทราบว่ามาตรฐานของเราอยู่ที่
ไหน และท าไมในช่วงโควดิผลก าไรน่าจะลดกลบัเพิม่ 
ค าตอบ บรษิัทฯ ใช้วธิเีกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) กบั Cocal-Cola bottler ในประเทศอื่นๆ บรษิัทฯ มเีป้าหมายว่า
อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit) ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 และอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit) ไม่อยากใหอ้ยู่ต ่ากว่าร้อยละ 10 หาก
อตัราก าไรสทุธ ิ(Net Profit) อยู่ต ่ากว่ารอ้ยละ 6 จะเป็นการยากในการลงทุนต่อเนื่องทุกปี ธุรกจิ Cocal-Cola ตอ้งลงทุนต่อเนื่อง
ทุกปี ดงันัน้อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit) อยู่มากกว่ารอ้ยละ 6 โควดิเป็น Disruption และบรษิทัฯ ปรบัตวัอย่างมาก ท าใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงทัง้ชัว่คราวและถาวร เช่น การ Work from Home และการซือ้ของออนไลน์ เราเสนอผลติภณัฑ ์Large Pack ที่
เน้นการบรโิภคตามบา้น และหน่วยบา้นดื่มทีข่นส่งถงึบา้น อพารท์เมน้ต์ หอพกั และการขายตรง เป็นต้น รวมทัง้การบรหิาร
การเติบโตของรายได้ (Revenue Groth Management) ท าอย่างไรให้บรษิัทฯ ได้ก าไรมากที่สุด เราไม่ขายผลติภณัฑ์ในทุก 
Pack Size ไปทางเดยีว สนิคา้ของบรษิทัฯ ไม่ใช่ Commodity จงึไม่ไดใ้ชก้ลยุทธด์า้นราคาอย่างเดยีว ช่องทางจดัจ าหน่ายของ
แต่ละช่องทางของบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกนั มีราคาต่างกนั มีแบรนด์ต่างกนั เป็นการบริหารรายได้ของบริษัทฯ    
บรษิัทฯ ได้รบัผลกระทบอย่างมาก เราม ีFootprint ขายทางออนไลน์มากขึน้ เป็นผลจากการที่เราต้องรบีเขา้ไปในออนไลน์
ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา ท าใหเ้ราผ่านมาได ้
 
ค าถามที ่2  ผลติภณัฑน์ ้าทีเ่ป็นน ้าอดัลมและผลติภณัฑน์ ้าไม่อดัลม  Partfolio ของผลติภณัฑน์ ้าไม่อดัลมอยู่ที ่5-6 % อยาก
ทราบถงึแผนงานของผลติภณัฑน์ ้าทีเ่ป็นน ้าอดัลมและผลติภณัฑน์ ้าไม่อดัลม จะไปในทศิทางใด 
ค าตอบ ผลติภณัฑน์ ้าไม่อดัลมยงัมสีดัส่วนน้อยอยู่ กลยุทธของเราคอืจะเขา้ไปในตลาดทีย่งัไม่ไดเ้ขา้ใหม้ากขึน้ เช่นนม
ถัว่เหลอืง Energy Drink กาแฟและชา ทัง้หมดน้ี Coca-Cola มแีบรนดผ์ลติภณัฑท์ัง้หมด อยู่ทีบ่รษิทัฯ จะเลอืกเอาแบรนดไ์หน 
เวลาไหนมาใช้ที่เหมาะสม ขึน้อยู่กบัการวจิยัผู้บรโิภค (Consumer Research) ต้องการเป็น Total Bevarage Company คอื
เสนอผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มใหผู้บ้รโิภคในทุกหมวดหมู่ คอื ความยัง่ยนืในอนาคต 
 
ค าถามที ่3  ทางภาคใตม้กีารใช ้Vending Machine หรอืไม่ 
ค าตอบ ทางด้านการจดัการค่อนขา้งยาก แต่ก าไรด ีเป็นอกีช่องทางที่บรษิทัฯ ขยาย แต่ต้องดูด้วยว่าสามารถคุมดา้น   
การท างานไดไ้หมและคุม้ค่าไหม 
 
คุณนิรนัด์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 2 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถามที ่1 บรษิทั เซา้เทริน์ รอ็คส ์จ ากดั ในส่วนรบัจา้งผลติขวดคดิเป็นร้อยละเท่าไหร่ของรายได้บรษิทั เซา้เทริน์ รอ็คส ์
จ ากดั 
ค าตอบ บรษิทั เซา้เทริน์ รอ็คส ์จ ากดั เพื่อฉีดเมลด็พลาสตกิและเป่าใหเ้ป็น Pre-Form ซึง่เราผลติเองถูกกว่า และเราตัง้
บรษิทันี้ขึน้มาเพราะเราไดก้ารสนับสนุนจาก BOI ใน 7 ปีแรกทีต่ัง้ สว่นรายไดข้องบรษิทั เซา้เทริน์ รอ็คส ์จ ากดั ในสว่นรบัจา้ง
ผลติขวดคดิเป็นรอ้ยละ 100 ซึง่สง่มอบใหห้าดทพิย ์ 
 
ค าถามที ่2  บรษิทั หาดทพิย ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ท าอะไรทีไ่หน และมลูค่าเท่าไหร่ 
ค าตอบ เป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัยท์ีต่ ัง้ขึน้มาเนื่องจากบรษิทัม ีLand Bank ซึง่เป็นทีด่นิทีไ่ม่ไดใ้ชง้าน จงึอยากแปลงให้
สรา้งรายได ้โครงการปัจจุบนัอยู่ทีต่ าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึง่เป็นบา้น 65 หลงั ซึง่เราตอ้งการเสนอใหก้บั
ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ มบีา้นทีอ่อกแบบมาน าสมยั ตอบโจทยค์นสมยัใหม่ เช่น สามารถขายของออนไลน์ทีบ่า้น ท าเป็น
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เฟส ทัง้หมด 2-3 ปี เราจะมรีายไดป้ระมาณ 300 กว่าลา้นบาท จะค่อยๆ ท า สรา้งชื่อเสยีงอย่างมัน่คง สรา้งรายได ้ในอนาคต
อาจจะรวมกบับรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญมคีวามรูท้างดา้นน้ีมากกว่าบรษิทัในการท าโครงการอื่นๆ 
 
คุณบุษกร งามพสุธาดล ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม ในปี 2565 ช่องทางการจดัจ าหน่ายเน้นออนไลน์ แต่ผลก าไรลดจากตน้ทุนของผลติภณัฑแ์ละพลงังาน และในปี 
2566 แกไ้ขตรงนี้ไดแ้ลว้ใช่ไหม 
ค าตอบ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความเสยีหายครัง้เดยีวจากบรษิทัย่อย และการขึน้ราคาของต้นทุนการผลติ ซึง่ต้นทุนของ
บรษิทัฯ เกีย่วโยงกบัราคาน ้ามนั ไม่ว่าจะเป็นพลาสตกิและการขนส่ง บรษิทัฯ จะท าอย่างไรทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน
และต้นทุนการผลติและการควบคุมค่าใชจ้่าย เพราะสิง่เหล่านี้ยงัอยู่ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเงนิเฟ้อและการขึน้ราคาของวตัถุดบิ     
แต่เราเชื่อว่าเราสามารถควบคุมและสามารถสรา้งผลก าไรใหปี้ 2566 ดขีึน้ ไม่ไดข้ึน้กบัการฟ้ืนตวัของนักท่องเทีย่วอย่างเดยีว
แต่ธุรกจิ SME กลบัมาและมกีารหมุนเวยีนทางเศรษฐกจิมากขึน้ และเชื่อมัน่ว่าปีนี้จะดขีึน้ 
 
คณุกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์ผูถื้อหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ รวม 2 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ 
/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถามที ่1 ถ้าเราซื้อโค้กที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นที่ภาคใต้ กรุงเทพ หรือที่เชียงใหม่มีผลต่อรายได้ของบรษิัท
แตกต่างกนัไหมครบั 
ค าตอบ บริษัทฯ ไม่ได้ขายของแบบ One Size Fits All เราออกแบบว่าช่องทางไหน ใช้ผลิตภัณฑ์ไหน ราคาและ      
ขนาดเท่าไหร่ ท่านเดนิเขา้เซเว่น อเีลฟเว่น อาจจะไม่มสีนิคา้ทีม่ใีนรา้นโชห่วย ราคาแตกต่างกนั ก าลงัซือ้ต่างกนั ถ้าไปรา้น     
โชห่วยในอดตีจะเหน็ขวดแกว้ แต่ปัจจุบนัไม่มแีลว้ ขวดแกว้จะไปเน้นขายทีร่า้นก๋วยเตีย๋ว  รา้นอาหาร ผบั บาร ์ทีเ่ราเรยีกว่า  
การบริหารรายได้ Brand Pack Price Channel การขายยากขึ้นทุกวนั ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย มี Ipad มาช่วย มี Photo 
Recognition ทีส่ามารถบอกเจา้หน้าทีต่อ้งเตมิสนิคา้อะไรในตูแ้ช่บา้ง 
 
ค าถามที ่2 อยากทราบว่าทางหาดทพิย ์เคยจดักจิกรรมทีก่รุงเทพฯ 1 ครัง้ ทีห่น้าหา้งสรพพสนิคา้เซน็ทรลัเวริด์ แต่ผูถ้อืหุน้
ไม่ได้ร่วมกจิกรรมนัน้ และไม่ได้โปรโมชัน่พเิศษ ในอนาคตขา้งหน้าจะมกีารจดักิจกรรมแบบนัน้ในกรุงเทพฯ อีกไหม และ
กจิกรรม CSR ทีภ่าคใต ้จะเป็นไปไดไ้หมทีผู่ถ้อืหุน้จะไปเยีย่มชมและท ากจิกรรมในโอกาสขา้งหน้า 
ค าตอบ บรษิัทฯ เกรงใจบรษิทั ไทยน ้าทพิย์ จ ากดั เนื่องจากเขตการขายของบรษิทัฯ อยู่ในภาคใต้ แต่จุดประสงค์ คอื
ต้องการใหม้ผีลประทบ (Impact) เนื่องจากการจดักจิกรรมทีก่รุงเทพฯ ส่งผลใหร้บัรูท้ ัง้ประเทศ และบรษิทัฯ เป็นบรษิทัฯ ทีอ่ยู่
ในตลาดหลกัทรพัย ์มผีูถ้อืหุน้ทัว่ประเทศ รวมทัง้ชาวต่างชาต ิและไดข้อกบัทางบรษิทั ไทยน ้าทพิย ์จ ากดั โดยมารยาท ไม่ไดม้ี
บตัรเชญิแก่ผู้ถอืหุน้ ขอขอบคุณท่านผู้ถอืหุน้ทีเ่สนอแนะ ฝากทมีงานหากต่อไปเราจดักจิกรรมอะไรต่างๆ  ทัง้ในกรุงเทพและ
ต่างจงัหวดั ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบและมอีะไรใหร้่วมดว้ย ดา้นกจิกรรมกรรมเพื่อสงัคม (CSR) จะเน้นในภาคใต ้แต่บางครัง้มไีป
ช่วยจงัหวดัอื่นๆ หารอ้งขอมาหรอืมเีหตุ และจะพยายามหาแนวทางและขอใหน้ักลงทุนสมัพนัธไ์ปดวู่าจะท าอย่างไรจะแจง้ผู้ถือหุน้
ไดท้ราบ ดา้นการมาเยีย่มโรงงานเป็นเรื่องทีน่่ายนิด ีขอฝากใหน้กัลงทุนสมัพนัธไ์ปดวู่าจะท าอย่างไร ขอบคุณในค าแนะน า 
 
คุณศกัด์ิชยั ศรีสกลุมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม มโีอกาสทีบ่รษิทั ไทยน ้าทพิย ์จ ากดั และบรษิทั หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) จะรวมกนั 
ค าตอบ บรษิทั ไทยน ้าทพิย ์จ ากดั มมีา 70 ปี และบรษิทั หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) มมีา 60 ปี เราอยู่ดว้ยกนัช่วยเหลอื
กนัใน Coca-Cola มาอย่างดซีึ่งมสีามบรษิัท บรษิัท ไทยน ้าทพิย ์จ ากดั บรษิัท หาดทพิย ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท Coca-
Cola Thailand มคีวามเป็นไปไดไ้หมในอนาคต โอกาสมเีสมอหากช่วยเรื่องมลูค่าหรอืเรื่องของธุรกจิ เราไม่ไดปิ้ดตวั หากเป็น
สิง่ทีด่กีม็โีอกาส แต่ขณะนี้ยงัไม่ม ี
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ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานปี 2565 ของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2565 

และตามที่พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และ คุณอมัรทิ คุมาร์ เซรสธา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงนิ(CFO) ไดส้รุปเสนอ  

 

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 
 
 
 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุมได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2565 ทีผ่่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดยผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั และไดร้บั
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ซึง่แสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานในปี 2565 ทีผ่่านมา โดยสรุป
สาระส าคญัไดด้งันี้ 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน  
   หน่วย : ลา้นบาท 

รายละเอียด บริษทัและบริษทัย่อย บริษทั 
สนิทรพัยร์วม 5,915.22 5,643.62 

หนี้สนิรวม 2,161.80 1,999.65 
รายไดจ้ากการขาย 7,048.33 6,873.67 
รายไดร้วม 7,092.53 7,121.75 
ก าไรส าหรบัปี1/ 430.98 474.70 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 2.16 2.36 
          1/

 ก าไรส าหรบัปีตามงบการเงนิรวม 

 
โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยู่ในงบการเงนิในรายงานประจ าปี 2565 ซึง่สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก QR Code ที่

ปรากฏบนแบบแจง้การประชุม ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่3 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 
 
คุณปราโมทย ์ลิปสกลุ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ รวม 10 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถามที ่1 ในหน้า 533 ของรายงานประจ าปี 2566 One Report ในงบกระแสเงนิสด มเีงนิสดจ่ายเพื่อซือ้ทีด่นิ อาคารและ
อุปกรณ์จ านวนประมาณ 647 ลา้นบาท ไม่ทราบว่าซือ้อะไร 
ค าตอบ เป็นเงนิที่ซื้อเครื่องจกัรใหม่ที่ซื้อจากเยอรมนั บรษิัท Krones ติดตัง้และเริม่ด าเนินการแล้วรวมถึงอาคารและ
อุปรณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีโ่รงงานทีจ่งัหวดัสรุาษฎรธ์านี 
 
ค าถามที ่2 ในหน้า 27 ของรายงานประจ าปี 2566 One Report โรงงานทีจ่งัหวดัสงขลาก าลงัการผลติรอ้ยละ 27 
ค าตอบ ใช่ครบั กลยุทธ์ของเราสุดทา้ยเราจะปิดโรงงานทีจ่งัหวดัสงขลา ณ ปัจจุบนัเหลอืการผลติแบบสายการผลติขวด
แกว้แบบคนืขวดเท่านัน้ ทัง้นี้ เพื่อไม่ใหเ้กดิความซ ้าซอ้นเรื่องค่าใชจ้่ายต่างๆ เราจะมโีรงงานเพยีงโรงงานเดยีวทีส่ามารถใส่
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เครื่องจกัรได้ 9 สายการผลติ ปัจจุบนัเราใส่ไปแล้ว 5 สายการผลติ การที่เรามโีรงงานขนาดใหญ่ (Megaplant) จะท าให้เรา
สามารถลดค่าใชจ้่ายในการผลติและการกระจายสนิคา้ เพราะจงัหวดัสุราษฎรธ์านีอยู่ตรงกลางของภาคใต้ วตัถุดบิเรามาจาก
หลายที่รวมทัง้ภาคกลาง น ้าตาลมาจากจังหวดักาญจนบุรีและราชบุรี สิ่งอื่นๆ  มาจากกรุงเทพฯ หรือแหลมฉบัง ดังนัน้          
การขนส่งวติถุดบิทัง้ขาเขา้และการกระจายสนิคา้ออก จงัหวดัสุราษฎรธ์านีเหมาะสมกว่าทีอ่ าเภอหาดใหญ่ สุดทา้ยทีห่าดใหญ่
จะเป็นศนูยก์ระจายสนิคา้ขนาดใหญ่เพื่อรองรบัพืน้ทีภ่าคใตต้อนล่าง 
 
ค าถามที ่3 ซือ้เครื่องจกัรจาก Krones เพื่อมาผลติแบบกระป๋องหรอืขวดครบั 
ค าตอบ ผลติแบบขวด ทีม่เีทคโนโลยทีีส่งูสดุในโลกในตอนนี้คอื 1,000 ขวดต่อนาท ี
 
 
ค าถามที ่4  ก าลงัผลติแบบกระป๋องแค่รอ้ยละ 65 คอืขายไม่ดหีรอือย่างไร 
ค าตอบ ขายดีครบั แต่ไม่เติบโตมากเหมือนพลาสติก เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนกระป๋องขนาดเล็กก็ขายดี 
เนื่องจากทานแลว้ไม่เหลอื เหมาะกบักระเพาะคนไทย ส่วนกระป๋อง 240 มลิลลิติร ผูบ้รโิภคกซ็ือ้ไดม้ากกว่าเพราะไม่แพงมาก
นกั กระป๋องยงัมกี าลงัการผลติจงึสามารถช่วยบรษิทั ไทยน ้าทพิย ์จ ากดั ไดห้ากเขาขาดก าลงัการผลติ 
 
ค าถามที ่5  ขวดแกว้กีเ่ปอรเ์ซนตแ์ละขวดพลาสตกิกีเ่ปอรเ์ซนต์ 
ค าตอบ ขวดแกว้ตอนนี้ต ่ากว่าในอดตีเยอะมาก เพราะผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมเปลีย่นไป แต่ขวดแกว้แบบคนืขวดมบีทบาท
ส าคญักบัลูกคา้ ยงัเชื่อว่าการบรโิภคโคก้ในขวดแกว้ยงัไดอ้ารมณ์กว่าถ้าเสรฟิเยน็ และลูกคา้ไดก้ าไรมากกว่า เพราะขวดแกว้
แบบคนืขวดต้นทุนต ่า แต่มขีอเสยีหลายอย่างเช่นพื้นที่ของร้านค้า การมดัจ าขวดลงั เป็นต้น ผมเชื่อว่าถ้าเราท าการตลาด
ถูกต้อง การกลบัมาฟ้ืนขวดแกว้แบบคนืขวดมแีน่ๆ เพราะขยะลดลง โดยเฉพาะบรษิทัฯ ใหบ้รกิารพืน้ทีท่ีเ่ป็นเกาะอยู่รอ้ยกว่า
เกาะ ถ้าเจ้าของกจิการใช้ขวดแก้วแบบคนืขวดจะดมีาก เพราะขยะทางทะเลปัจจุบนันี้มเียอะ ปัจจุบนันี้มสี่วนแบ่งประมาณ    
รอ้ยละ 3-4 เท่านัน้ แต่เชื่อว่าหากท าใหด้จีะกลบัมา 
 
ค าถามที ่6  ไม่ทราบขวดแกว้แบบ One Way ยงัมไีหมครบั 
ค าตอบ มีครบัแต่ส่วนแบ่งน้อย มีข้อดีที่ใหม่เสมอขวดสวย หากเป็นขยะก็จดัการง่ายกว่าพลาสติก แต่ขายไม่ดีครบั      
คนยงัชอบพลาสตกิ เพราะบรโิภคไม่หมดยงัสามารถเกบ็ได ้
 
ค าถามที ่7  ขวดแกว้แบบฝาเกลยีวท าไดไ้หม 
ค าตอบ ท าไดค้รบั ยงัอยู่ในขัน้ตอนการพจิารณา 
 
ค าถามที ่8  ปีทีแ่ลว้มกีารขึน้ราคา ขึน้ไปกีเ่ปอรเ์ซนต์ 
ค าตอบ รอ้ยละ 6 
 
ค าถามที ่9  มผีลต่อสว่นแบ่งทางการตลาดบา้งไหมครบั 
ค าตอบ ระยะแรกตอ้งมเีพราะปรบัตวัของรา้นคา้ แต่สดุทา้ยกก็ลบัมา 
 
ค าถามที ่10  ขึน้ราคาทุกสนิคา้หรอืบางชนิดครบั 
ค าตอบ บางชนิดครบั บาง Pack Size 
 

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ         
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 
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มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 142,298,104 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 27,500 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 142,325,604 - 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จ านวน 15 ราย คิดเป็นจ านวน 11,561 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุม
จ านวน 188 ราย ถอืหุน้รวมกนัได ้142,325,604 หุน้ 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 

 พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์ประธานทีป่ระชุม ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมถงึนโยบายบรษิทัฯ ทีม่นีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผล  
ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 – 80 ของก าไรสุทธทิี่เหลอื หลงัจากหกัเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภททีก่ฎหมายและบรษิทัฯ ได้
ก าหนด โดยพจิารณาจากก าไรสุทธติามงบก าไรรวมของบรษิัทฯ แต่อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบั
กระแสเงนิสด แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 
 

ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ประจ าปี 2565 บรษิัทฯ มกี าไรสุทธแิสดงไว้ในงบการเงนิรวมเป็นจ านวน 430.98 
ลา้นบาท หรอื 2.16 บาทต่อหุน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึพจิารณาเหน็สมควรจ่ายเงนิปันผล ในอตัราหุน้ละ 1.52 บาท รวมเป็น
เงนิปันผลทัง้สิน้ประมาณ 305.46 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 70 ของก าไรส าหรบัปีตามงบการเงนิรวม ซึ่งบรษิัทฯ ได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานงวดหกเดือนแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นเงิน 110.53        
ล้านบาท เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2565 คงเหลอืจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2565 อกีในอตัราหุ้นละ 0.97 บาท เป็นเงนิ 194.93   
ลา้นบาท โดยการจ่ายเงนิปันผลตามอตัราดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ และมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบ
การจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมาตามตารางดา้นล่างนี้ 

 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2565 ปี 2564 
ก าไรส าหรบัปีตามงบก าไรรวม (ลา้นบาท) 430.98 533.32 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 200.96 200.96 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 2.16  2.66 
เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้)            1.52 

ประกอบดว้ย 
1) เงนิปันผลระหว่างกาล 
ครัง้ทีห่นึ่ง 0.55 บาท/หุน้ 
2)  เ งิน ปันผลส าหรับ ปี    
ครัง้ทีส่อง 0.97 บาท/หุน้ 

1.79 
ประกอบดว้ย 
1) เงนิปันผลระหว่างกาล 
ครัง้ทีห่นึ่ง 0.83 บาท/หุน้ 
2) เงนิปันผลระหว่างกาล 
ครัง้ทีส่อง 0.96 บาท/หุน้ 

รวมเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 305.46  359.72 
สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผล (%) 70.00    67.40 

 
คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงาน    

ปี 2565 ในอตัราหุน้ละ 1.52 บาท ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแลว้  
ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2565 คงเหลอืจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2565 ที่จะขออนุมตัิจ่ายอกีในอตัรา    
หุน้ละ 0.97 บาท  
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ในการนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหว้นัพุธที ่3 พฤษภาคม 2566 เป็นวนัที่ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพื่อสทิธิ    
ในการรบัเงนิปันผล และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัศุกรท์ี ่19 พฤษภาคม 2566 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 
 

คุณภาคภูมิ สุขสมวฒัน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น และ ประธานฯมอบหมายให้ นางสาว มาริสา      
สงัวรนิตย ์เลขานุการบริษทั กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถามที ่ ก่อนอื่นขอขอบคุณทีปั่นผลในอตัรารอ้ยละ 70 ซึง่มากกว่าปีทีแ่ลว้ ผมขอสอบถามว่าปีนี้เราจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่
19 พฤษภาคม 2566 ซึง่คดิว่าจ่ายชา้ไปกว่าปีก่อน ไม่ทราบว่าเรามเีหตุผลอะไรครบัแลว้เป็นไปไดไ้หมว่าจะสามารถขยบัวนัเขา้มา
เรว็ขึน้ 
ค าตอบ บรษิทัฯ ยงัยดึตารางเวลาจากปีทีผ่่านๆ มาค่ะ ขอยนืยนัว่าวนัจ่ายเงนิปันผลยงัเป็นประมาณวนัเดมิอยู่ หากมลีด
หรอืเพิม่กไ็ม่เกนิ 1-2 วนั ยงัเป็นในช่วงเวลาเดมิอยู่ เพราะเรายงัยดึนโยบายเดมิในทุกปี ส่วนวนัที่จ่ายเงนิปันผล ณ ตอนนี้   
เป็นวนัทีเ่หมาะสมทีส่ดุส าหรบักระบวนการของบรษิทัฯ  

 
 

ที่ประชุมพจิารณาแล้วมมีติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2565 ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 142,325,604 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0 
รวม 142,325,604 - 

 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์ประธานทีป่ระชุม ไดม้อบหมายใหคุ้ณยรรยง เมธาพาณิชย ์ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุมดงัต่อไปนี้                                                                      

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 21 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่ง
ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม 
ซึง่ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้นี้ มกีรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 คน ดงันี้ 

1. พลตร ีพชัร  รตัตกุล กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื /  
 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและบรหิารความเสีย่ง 

2. นายฟิลปิป์ ฮวิโก ้กุชชี ่ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นางปรยิา จรีะพนัธุ ์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
4. หม่อมหลวง ธษินั  ศรธีวชั กรรมการ  
5. พลต ารวจเอก จารุวฒัน์ ไวศยะ กรรมการ 

 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ       

ไดล่้วงหน้า ระหว่างวนัที ่2 พฤศจกิายน 2565 ถงึ 31 ธนัวาคม 2565 แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระและรายชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ   
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสยี) ได้พิจารณากลัน่กรองอย่าง
รอบคอบ และมคีวามเหน็ว่ากรรมการที่ครบก าหนดตามวาระทัง้ 5 คน เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถมคีุณสมบตัิเหมาะสม 
ปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างมปีระสทิธภิาพ ใหข้อ้คดิและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการและบรษิทัเป็นอย่างดตีลอดมา ดงันัน้ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จงึไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาเสนอชื่อกรรมการทัง้  5 คน ใหท้ีป่ระชุม     
ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ทัง้นี้ ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 
และเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้พร้ อมกบั
หนงัสอืเชญิประชุม รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที่ 4 

 
อนึ่ง กรรมการทัง้ 5 คนดงักล่าว ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกฐานทุจรติต่อหน้าที่ ไม่เคยรบัโทษจ าคุก       

ในความผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ีไ่ดก้ระท าโดยทุจรติ และไม่ไดป้ระกอบกจิการ หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในนิตบิุคคลอื่นทีม่ี
สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัฯ 
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถามและไม่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดถามค าถามในวาระนี้ ประธานฯ 
จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตเิป็นรายบุคคล  

 
ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากเลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 5 คน กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

1. พลตรี พชัร  รตัตกลุ: กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการความยัง่ยนื / ประธานคณะกรรมการ 
      ก ากบัดแูลกจิการและบรหิารความเสีย่ง 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 141,577,383 99.4742 
ไม่เหน็ดว้ย 748,221 0.5257 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 142,325,604 - 

 
2.  นายฟิลิปป์ ฮิวโก้ กชุช่ี: กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 141,552,783 99.4570 
ไม่เหน็ดว้ย 772,821 0.5429 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 142,325,604 - 

 
3. นางปริยา จีระพนัธุ:์ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 141,552,783 99.4570 
ไม่เหน็ดว้ย 772,821 0.5429 
งดออกเสยีง 0 - 
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บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 142,325,604 - 

 
 
 
 
 
4. หม่อมหลวง ธิษนั  ศรีธวชั: กรรมการ  

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 141,552,783 99.4570 
ไม่เหน็ดว้ย 772,821 0.5429 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 142,325,604 - 

 
5. พลต ารวจเอก จารวุฒัน์  ไวศยะ: กรรมการ 

 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 141,552,783 99.4570 
ไม่เหน็ดว้ย 772,821 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 142,325,604 - 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

 พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์ประธานทีป่ระชุม ไดม้อบหมายใหคุ้ณยรรยง เมธาพาณิชย ์ประธานกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุมดงัต่อไปนี้                                                                      

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 28 ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัฯ ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะ
พจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุม โดยอาจก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรอืให้มผีลตลอดไปจนกว่าที่ประชุม       
ผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงกไ็ด ้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ            
ผลประกอบการของบรษิทัฯ และหน้าที่ความรบัผดิชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม เทยีบเคยีงไดก้บั
บรษิทัจดทะเบยีนทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้เพยีงพอทีจ่ะจูงใจและรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพไว้กบับรษิทัฯ เสนอ
คณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนปี 2566 ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย
เปรยีบเทยีบกบัปี 2565 ตามตารางทีแ่สดงหน้าจอ 
 
1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

1.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
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รายละเอียด ต าแหน่ง 

ปี 2566 ปี 2565 

ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม 

(บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครัง้) (บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการบรษิทั ประธาน 266,000 21,000 253,000 20,000 

กรรมการ 191,000 21,000 181,500 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 266,000 5,200 253,000 5,000 

กรรมการ 191,000 5,200 181,500 5,000 

คณะกรรมการสรรหา ประธาน 42,000 5,200 40,000 5,000 

และพจิารณาค่าตอบแทน กรรมการ 21,000 5,200 20,000 5,000 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ประธาน 42,000 5,200 40,000 5,000 

และบรหิารความเสีย่ง กรรมการ 21,000 5,200 20,000 5,000 

คณะกรรมการความยัง่ยนื ประธาน 42,000 5,200 40,000 5,000 

 กรรมการ 21,000 5,200 20,000 5,000 

 
2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน  : ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors’ and Officers’ Liability 

Insurance หรอื D&O) 
 

คณะกรรมการได้พิจารณาและมมีติเหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนปี 2566 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย         
ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้   

  

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 
 

คณุกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์ผูถื้อหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ / ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี   
ค าถาม ค่าเบีย้ของกรรมการขึน้รอ้ยละ 5 ไม่ทราบว่าส าหรบัพนักงานคนอื่นๆ ในปีนี้ไดโ้บนัสเพิม่ไหมครบั และค่าแรง  
ขัน้ต ่าที่รฐับาลประกาศไป บริษัทฯ ให้ค่าแรงมากกว่าค่าแรงขัน้ต ่าหรือไม่ครบั และในอนาคตบริษัทฯ จะออก ESOP ให้
พนกังานทีอ่ยู่บรษิทัฯ ไปนานๆ หรอืไม่ครบั 
ค าตอบ การเพิม่เงนิใหพ้นักงานเราเพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 5 เหมาะสมกบัอตัราเงนิเฟ้อ เพื่อใหพ้นักงานด ารงชพีอยู่ได ้
ส าหรบัค่าแรงขัน้ต ่า บรษิทัฯ ใหม้ากกว่าทีร่ฐับาลก าหนดมาโดยตลอดและนอกจากนัน้ เรื่องแรงงานท่านไม่ต้องห่วง เราดูแล
แรงงานของเราเป็นอย่างด ีและเรื่อง ESOP ต้องขึน้กบัระยะเวลาและการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทัว่ามคีวามจ าเป็น  
แค่ไหนทีจ่ะสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งในอนาคตอาจจะม ีแต่ปัจจุบนัไม่มคีรบั 
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ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย     
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้ 

 
 
 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 142,325,604 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 142,325,604 100.0000 

     
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 

พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานต่อทีป่ระชุมดงัต่อไปนี้                                                                      

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 58 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชี
ทุกปีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืก บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย สอบบญัช ีจ ากดั (KPMG) เป็นส านกังานสอบบญัชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรบัปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2566 เนื่องจากมชีื่อเสยีง มีศกัยภาพ มีมาตรฐานการ
ท างานทีด่ ีมปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีมกีระบวนการหรอืเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการตรวจสอบบญัชทีีม่ ี
ประสทิธภิาพ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในธุรกจิ รวมทัง้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา  

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผูท้ าการตรวจสอบ แสดงความเหน็ และลงลายมอืชื่อ
ในงบการเงนิของบรษิทัฯ 

1. นางสาวกฤตกิา ก๋งเกดิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10634  
  (เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั ช่วงปี 2564-2565)  หรอื 
2. นายธนิต โอสถาเลศิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5155 
  (เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั ช่วงปี 2561-2563)  หรอื 
3. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5752 
  (ไม่เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั) 
 
ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวเป็นผู้สอบบญัชชีุดเดยีวกบับรษิทัย่อย ไม่มคีวามสมัพนัธ ์และ/หรอืมสี่วน  

ไดเ้สยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวและเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าสอบบญัชสี าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2566 ส าหรบัการตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการ
และงบการเงนิรวมประจ าปีและการสอบทานงบการเงนิดงักล่าวรายไตรมาส เป็นเงนิจ านวน 1,775,000.00 บาท (หนึ่งลา้นเจด็
แสนเจด็หมื่นหา้พนับาทถว้น) เพิม่ขึน้จากปี 2565 จ านวน 85,000.00 บาท หรอื เพิม่ขึน้ 5.03% ตามตาราง 

 
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2566 ปี 2565 เพิม่ขึน้ % 

1. ค่าสอบบญัช ี(Audit Fee)     

- ค่าสอบบญัชปีระจ าปี 1,445,000.00 1,360,000.00   
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- ค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส 
(รวม 3 ไตรมาส) 

330,000.00 330,000.00   

          รวมค่าสอบบญัช ี 1,775,000.00 1,690,000.00 85,000.00 5.03% 

2. ค่าบรกิารอื่นๆ (Non-audit fee) - ไม่ม ี- - ไม่ม ี- - - 

 
 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาและมมีตเิหน็ชอบตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควรเสนอให้        
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้แก่ นางสาวกฤติกา        
ก๋งเกดิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่10634 หรอื นายธนิต โอสถาเลศิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5155 หรอื นางสาวมารษิา 
ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5752 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2566 และอนุมตัคิ่าสอบบญัชปีระจ าปี 2566 ส าหรบัการตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการและงบการเงนิรวมประจ าปี
และการสอบทานงบการเงนิดงักล่าวรายไตรมาส เป็นเงนิจ านวน 1,775,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจด็แสนเจด็หมื่นหา้พนับาท
ถว้น) โดยไม่มคี่าบรกิารอื่น 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 
 
คณุศกัด์ิ สกลุศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ 3 ค าถาม และ คณุ ประกิต ประทีปะเสน ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และพลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวตอบ ดงัน้ี   
ค าถามที ่1 เท่าทีผ่่านประชุมและ KPMG เป็นผูส้อบบญัชขีองหลายๆบรษิทั สว่นใหญ่จะลดค่าสอบบญัช ีเพราะอาจจะเริม่ใช่ 
AI จงึขอสอบถามว่าท าไม KPMG ถงึเพิม่ราคาและคณะกรรมการตรวจสอบไดคุ้ยกบั KPMG หรอืยงัว่าไดใ้ช ้AI หรอืไม่ ในสว่น
ทีข่ ึน้ราคาขึน้ดว้ยเหตุผลอะไร ถา้เป็นงานสอบบญัชเีท่าเดมิ ไม่ควรขึน้ราคา หากงานสอบบญัชมีรีะบบมาตรฐานใหม่เขา้มากย็งั
ไม่ควรขึน้ ควรไปขึน้ปีหน้า จงึขอฝากไว ้เพราะปนูใหญ่เขาลดแลว้ แต่ของเรายงัไม่ลด 
ค าตอบ คุณประกติ ประทปีะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่าค่าสอบบญัชเีป็นหน้าที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบทีต่้องต่อรองทุกปี และเราเองกต่็อรองค่อนขา้งหนัก ในการเจรจาต้องพจิารณาปรมิาณงานทีท่ ารวมถงึคุณภาพงาน    
ที่ท า ซึ่งค่าสอบบญัชีได้พิจารณาว่าเขามีงานเพิ่มขึ้นมาและมีผลงานที่ดี ซึ่งจากการเพิ่มต้องมีเหตุมีผล ต้องพิจารณาว่า      
ผูส้อบบญัชกีเ็หมอืนพนกังาน มกีารขึน้เงนิเดอืนเขาเหมอืนกนั เราตอ้งต่อรองใหด้ทีีส่ดุและไม่เป็นภาระบรษิทัฯ ของเราดว้ย 
 
ค าถามที ่2 ปูนใหญ่ลดแลว้ครบั ต้องสอบถามว่า KPMG ใช ้AI หรอืยงั เพราะการใช ้AI ท าใหก้ารสอบชัว่โมงลดลง ถ้าไม่ม ี
transaction ใหม่ๆ ชัว่โมงการสอบบญัชกีค็วรทีจ่ะลดลง ถ้ายงัไม่มอีะไร ไม่ควรขึน้ในระดบันี้ พูดถึงปีหน้าเผื่อไวใ้หไ้ปเจรจา 
KPMG การใช ้AI ลดจ านวนคน เพิม่งานทีค่อมพวิเตอร ์
ค าตอบ คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า KPMG ภูมิไชย ไม่ได้สอบบญัชีแค่     
หาดทพิยเ์ท่านัน้ ยงัสอบบญัชไีปทีบ่รษิทัย่อยอกีดว้ย เพยีงแต่ไม่ต้องน าเสนอในทีป่ระชุมนี้ ซึง่ส าหรบับรษิทัย่อยค่าสอบบญัชี
ลดลงเยอะ เราไดเ้จรจาต่อรองบนพืน้ฐานปรมิาณงานทีท่ า ไดเ้จรจาไม่ใหข้ึน้ แต่อย่างทีเ่รยีนเขากต็อ้งขึน้เงนิเดอืนพนกังานเขา
เหมอืนกนั 
 
ค าถามที ่3 ปีทีแ่ลว้เราปิดไป 3 บรษิทัย่อย Transaction หายไปเยอะ ถ้าสามบรษิทัย่อยยงัอยู่อกีเรื่อง แต่ 3 บรษิทัย่อยปิด
ไปแลว้ Transaction อื่นๆ กไ็ม่มเีพิม่มากขึน้ จงึอยากเรยีนถามว่าลดไปทัง้หมดเท่าไหร่ 
ค าตอบ พลตรี พชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ที่ปิดบริษัท ในปี 2565 เราไม่ได้ปิด        
ในปี 2565 เรามาปิดในต้นปี 2566 เรายงัมบีรษิัทย่อยอสงัหารมิทรพย์ยงัด าเนินงานอยู่ ดงันัน้  ปรมิาณงานในปี 2565 ไม่ได้
ลดลง ประเดน็ที่ส าคญัระหว่างเรากบั KPMG กบัเรามอีย่างยาวนาน ด้วยความที่ท่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูใ้หญ่มาช่วยงานเราในดา้นนี้ เสยีสละเวลามาช่วยเรา ความสมัพนัธข์องท่านและเราต่อ KPMG เป็นไปในลกัษณะให้เกยีรติ   
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ซึง่กนัและกนั เราพูดถงึเงนิจ านวน 85,000 บาท แต่ค านึงการท างานของเขาทีม่คีุณภาพ ใหก้ารตรวจสอบทีโ่ปร่งใส กใ็หท้่าน   
ผูถ้อืหุน้มัน่ใจไดว้่า ตวัเลขมคีวามถูกตอ้ง และเรยีนใหท้ราบว่า AI หรอืไม่ AI เขากท็ างานหนัก และเป็นองคก์รทีต่้องการก าไร
เช่นเดยีวกนั เงนิจ านวน 85,000 บาทนี้มากกว่าเงนิเฟ้อและเงนิเดอืนที่เพิม่มากขึน้ใหก้บัพนักงานของเขา ขอเรยีนว่าเรื่องนี้ไม่
น่าจะเป็นประเดน็ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง       
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 142,277,983 99.9665 
ไม่เหน็ดว้ย 47,621 0.0334 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 142,325,604 - 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษทั 
 พลเอก จรลั กุลละวณิชย ์ประธานทีป่ระชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัที่ 4) 
พ.ศ. 2565 (“พระราชบญัญตัิ”) ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่24 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิม่เติม
กฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัและสภาพการณ์ในปัจจุบนั บรษิทัฯ จงึขอเสนอใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
ในขอ้ 32, 33, 34, 42, 43, 44, 47, 55 และเพิม่เติม่ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 69   
 
 โดยคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรเสนอที่ประชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัของบรษิัท ฯ  
เพื่อให้ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ สอดคล้องตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั ฉบบัที่ 4 พ.ศ. 2565 รายละเอยีดการแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ปรากฏตามตารางต่อไปนี้ 
 

ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ในปัจจบุนั ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ขอ้ 32 คณะกรรมการต้องประชุมกนัอย่างน้อยสามเดอืนต่อ
หนึ่งครัง้ ณ ทอ้งถิน่อนัเป็นทีต่ัง้ส านกังานใหญ่หรอืส านกังาน
สาขาของบรษิทัหรอืทีอ่ื่นใดตามแต่คณะกรรมการก าหนด 
 
 

ขอ้ 32 คณะกรรมการตอ้งประชุมกนัอย่างน้อยหนึ่งครัง้ทุก
สามเดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่หรือ
ส า นั ก ง า น ส า ข า ข อ งบ ริ ษั ท ห รื อ ที่ อื่ น ใ ด ต าม แ ต่
คณะกรรมการจะก าหนด 
 
การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอาจด าเนินการ
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ามที่บญัญตัิไว้ในกฎหมายว่าดว้ย
การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า
ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทัเป็นสถานทีจ่ดัการประชุม 
 

ขอ้ 33 ประธานกรรมการเป็นผู้มอี านาจเรยีกประชุมหรอืสัง่
ใหม้กีารเรยีกประชุมคณะกรรมการได ้
 
 
 
 

ขอ้ 33 ประธานกรรมการเป็นผูม้อี านาจเรยีกประชุมหรอืสัง่
ใหม้กีารเรยีกประชุมคณะกรรมการได้ อนึ่ง ในกรณีทีไ่ม่มี
ประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธาน
กรรมการเป็นผู้เรยีกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มี
รองประธานกรรมการไม่ว่าดว้ยเหตุใด กรรมการตัง้แต่สอง
คนขึน้ไปอาจร่วมกนัเรยีกประชุมคณะกรรมการได ้
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ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ในปัจจบุนั ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
กรรมการตัง้แต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการกไ็ด ้ในกรณีนี้ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนั
และนัดประชุมคณะกรรมการภายในสบิสี่วนันับแต่วนัที่ได้
รบัค ารอ้งขอ 

 
เมื่อมเีหตุอนัสมควรหรอืเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของ
บรษิัท กรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปอาจร่วมกนัร้องขอให้
ประธานกรรมการเรยีกประชุมคณะกรรมการกไ็ด ้โดยตอ้ง
ระบุเรื่องและเหตุผลทีจ่ะเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาไปดว้ย 
ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและก าหนดวันนัด
ประชุมคณะกรรมการภายในสบิสีว่นันับแต่วนัที่ได้รบัค า
รอ้งขอ อน่ึง ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่ด าเนินการเรยีก
ประชุม กรรมการซึง่รอ้งขออาจร่วมกนัเรยีกและก าหนดวนั
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาเรื่องทีร่อ้งขอไดภ้ายใน
สบิสีว่นันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาดงักล่าว 
 

ข้อ 34 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไป
ยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณี
จ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้
การนัดประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้
กไ็ด ้  

ข้อ 34 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน
กรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไป
ยงักรรมการไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั 
จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืวธิี
อื่นใดและก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้
 

ขอ้ 42 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการ
ประชุมสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชขีองบรษิทั 
 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่ก ล่าวแล้ว             
ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชุม      
ผู้ถือหุ้น เ ป็นการประชุมวิสามัญเมื่ อใดก็ได้สุดแต่จะ
เหน็สมควร หรอืเมื่อมผีูถ้อืหุน้คนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งมหีุ้น
นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุ เรื่องและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจน
ในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดั
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่บิห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบั
หนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 
 
 
ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถอืหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนัหรือผู้
ถอืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีก

ขอ้ 42 คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนับแต่วนัสิ้นสุด
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว           
ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดยการประชุมผูถ้อืหุน้อาจ
ด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วสิามญัเมื่อใดกไ็ด้สุดแต่จะเหน็สมควร หรอืมผีู้ถือหุ้นคน
หนึ่งหรอืหลายคนซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ
สบิของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท า
หนังสอืขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน
การทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือ
หุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
       
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อ
กนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไว้
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ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
 
 
      
 
 
ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุม
เพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในขอ้บงัคบั
ของบริษัท ข้อ 45. วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกนัรบัผดิชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการจดัให้มกีาร
ประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

นัน้จะเรียกประชุมเองกไ็ด้ภายในสีส่บิห้าวนันับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง โดยผูถ้อืหุน้ทีเ่รยีกประชุม
อาจจดัส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้ถอืหุน้ โดยวธิกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนัน้ได้แจ้งความประสงค์
หรือให้ความยนิยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตาม
หลกัเกณฑท์ีน่ายทะเบยีนและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
ในกรณี เช่ นนี้  ให้ถือว่ า เ ป็นการประชุมผู้ถือหุ้ นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มกีารประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุ้นทีเ่ป็นการเรยีกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 45. วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นตามวรรค
สามต้องร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดั
ใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
 

ขอ้ 43 ในการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท า
เป็นหนงัสอืนดัประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุม พรอ้มดว้ยรายละเอยีด
ตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมตัหิรอืเพื่อพจิารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเหน็
ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และ
นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และ
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัไม่
น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน ทัง้นี้  
สถานที่ที่ ใช้ เ ป็นที่ประชุมจะอยู่ ในท้องที่อันเ ป็นที่ตั ้ง
ส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขาของบริษัทหรือที่อื่นใด
ตามแต่คณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 43 ในการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท า
เป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัหิรอืเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี 
รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และ
จดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็วนั
ก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกว่าสามวนั ซึ่งการด าเนินการโฆษณาอาจใช้วิธีการ
โฆษณาทางสื่ออเิล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลกัเกณฑ์ที่
นายทะเบยีนก าหนด ทัง้นี้ สถานทีท่ีใ่ชเ้ป็นทีป่ระชุมจะอยู่
ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่หรือส านักงานสาขา
ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะก าหนด 
เว้นแต่กรณีที่ได้จดัให้มกีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
ตามข้อ 42. วรรคสอง ให้ถือว่าที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของ
บรษิทัเป็นสถานทีจ่ดัการประชุม 
 

ขอ้ 44 ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
ในการประชุมผูถ้อืหุน้ แต่จะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นซึง่บรรลุ
นิตภิาวะเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนกไ็ด ้

 

ข้อ 44 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ แต่จะมอบฉนัทะใหบุ้คคล
อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนกไ็ด ้
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การมอบฉันทะให้ท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะตามแบบที่นายทะเบยีนก าหนดและมอบแก่ประธาน
กรรมการ หรอืผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่
ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 
 
  

 
การมอบฉันทะให้ท าเป็นหนังสอืและลงลายมือชื่อผู้มอบ
ฉันทะตามแบบทีน่ายทะเบยีนก าหนดและมอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนผู้รบั
มอบฉันทะเขา้ประชุม โดยการมอบฉันทะอาจด าเนินการ
โดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ทนไดโ้ดยต้องใชว้ธิกีารทีม่ี
ความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนัน้ได้
ด าเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทัง้นี้  ตามหลักเกณฑ์ที่นาย
ทะเบยีนก าหนด 
 

ขอ้ 47 ประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มหีน้าทีค่วบคุมการประชุม
ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทว่าด้วยการ
ประชุม (ถา้ม)ี และใหก้ารประชุมด าเนินไปตามล าดบัระเบยีบ
วาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีติ
ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผูถ้อืหุน้ 
ซึง่มาประชุมใหเ้ปลีย่นล าดบัระเบยีบวาระ 
 
 
เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระเสรจ็แล้ว 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ทีป่ระชุมพจิารณา
เรื่องอื่น นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด้ 
 
 
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระ 
และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ (แล้วแต่กรณี) และ
จ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ 
วนั และ เวลาทีจ่ะประชุมครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการสง่
หนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบยีบวาระ
การประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม 
และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่าสาม
วนัดว้ย 

ข้อ 47 ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการ
ประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัว่า
ด้วยการประชุม  (ถ้ามี) และให้การประชุมด าเนินไป
ตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม 
เวน้แต่ทีป่ระชุมจะมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนล าดับ
ระเบยีบวาระ 
 
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระเสร็จ
แล้ว ผู้ถือหุ้นซึง่มหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด  จะขอให้ที่ประชุม
พจิารณาเรื่องอื่น นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุ
อกีกไ็ด ้
 
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบยีบวาระ 
และ/หรอื เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสรจ็ (แล้วแต่กรณี) และ
จ าเป็นต้องเลื่อนการพจิารณา ใหท้ีป่ระชุมก าหนดสถานที่ 
วนั และ เวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการ
ส่งหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบ
วาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนั
ประชุม  และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกว่าสามวันด้วย ซึ่งการด าเนินการโฆษณาอาจใช้
วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตาม
หลกัเกณฑท์ีน่ายทะเบยีนก าหนด 
 

ขอ้ 55 ห้ามมใิห้จ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจาก
เงนิก าไร และในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้ม
มใิหจ้่ายเงนิปันผล 
 

ขอ้ 55 หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจาก
เงินก าไร และในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล 
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เงนิปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้
ได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงนิปันผลแล้วให้รายงาน
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
การจ่ายเงนิปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนัที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น หรอืคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี้ 
ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าว
การจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนังสอืพมิพ์ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า
สามวนัดว้ย 

เงนิปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ได้เป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปันผลแลว้ใหร้ายงาน
ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่งเดอืนนับแต่วนัทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่กรณี ทัง้นี้ 
ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกนัไม่
น้อยกว่าสามวันด้วย ซึ่งการด าเนินการโฆษณาอาจใช้
วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตาม
หลกัเกณฑท์ีน่ายทะเบยีนก าหนด 
 

 ขอ้ 69 ในกรณีที่บรษิัทหรอืคณะกรรมการมหีน้าที่ต้องส่ง
หนังสอืหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้
ของบริษัท หากบุคคลดงักล่าวได้แจ้งความประสงค์หรอื
ยินยอมให้ส่ งหนั งสือหรือ เอกส ารโดยวิธีการทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์บรษิทัหรอืคณะกรรมการอาจสง่หนงัสอืหรอื
เอกสารนัน้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทัง้นี้ ตาม
หลกัเกณฑท์ีน่ายทะเบยีนก าหนด 
 
ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับนี้ก าหนดให้บุคคลใดมี
หน้าที่หรือจะบอกกล่าว เตือน แจ้งความ หรือโฆษณา
ขอ้ความใดเกี่ยวกบับรษิทัใหบุ้คคลอื่นหรอืประชาชนทราบ 
โดยทางหนังสือพิมพ์นัน้ บุคคลดังกล่าวอาจใช้วิธีการ
โฆษณาทางสื่ออเิล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลกัเกณฑ์ที่
นายทะเบยีนก าหนด 
 

 
ทัง้นี้ ขอมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้อี านาจ และ/หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูม้อี านาจลงนาม เป็น

ผู้ด าเนินการในการจดทะเบยีนแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ในขอ้ 32, 33, 34, 42, 43, 44, 47, 55 และเพิม่เติม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 69 ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตลอดจนมอี านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิขอ้ความหรอื
ด าเนินการใดๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถาม 
 
คณุกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ์ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ และ ประธานฯมอบหมายให้ นางสาว มาริสา 
สงัวรนิตย ์เลขานุการบริษทั กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม ถ้าปีหน้ามโีอกาสจดัประชุมผูถ้อืหุน้แบบไฮบรดิ หากผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนประชุมแบบออนไลน์ไปแลว้ แต่ถงึวนั
จรงิสะดวกมาประชุม จะสามารถท าไดไ้หม และจะไดร้บัใบโหวตไหม 
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ค าตอบ ถา้ผูถ้อืหุน้ไดล้งทะเบยีนออนไลน์มาก่อน แต่เมื่อถงึวนัจะมาประชุมดว้ยตวัเอง สามารถแจง้ไดท้ีห่น้างานค่ะ กจ็ะ
เปลีย่นการวธิกีารเขา้ประชุม เป็นการเขา้ประชุมทีห่น้างาน ท่านผูถ้อืหุน้สามารถเขา้มาโหวตไดต้ามปกตคิ่ะ  กจ็ะเหมอืนท่าน    
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
 
 
คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ และ ประธานฯมอบหมายให้ นางสาว มาริสา 
สงัวรนิตย ์เลขานุการบริษทั กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถาม สอบถามเรื่อง Proxy หากมอบ Proxy ไปแลว้ใหก้รรมการอสิระหรอืใหค้นอื่นกด็ ีแต่เปลีย่นใจจะมาดว้ยตนเอง
สามารถแกไ้ขไดไ้หมครบั 
ค าตอบ ถา้มกีารมอบ Proxy ออนไลน์ไปแลว้ แต่ถา้วนัจรงิจะมาดว้ยตนเอง กส็ามารถแจง้ไดท้ีห่น้างาน กจ็ะสามารถเขา้
ประชุมดว้ยตวัเอง สามารถแกไ้ขไดท้ีห่น้างาน ซึง่จะไม่ซ ้าซอ้นระบบคะแนนจะตดัโดยอตัโนมตั ิระบบจะนับว่าเขา้ประชุมดว้ย
ตนเอง และจะตัด Proxy ที่มอบออนไลน์ออกไป ตราบใดที่ยังไม่เริ่มประชุมสามารถเอาหลักฐานมาแสดงที่หน้างาน 
เปลีย่นแปลงวธิกีารเขา้ประชุมได ้

 
ที่ประชุมพจิารณาแล้วมมีตอินุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบับรษิัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 
มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 142,325,604 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 142,325,604 0.0000 

 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 

 

ในวาระนี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัในการซกัถาม และเสนอขอ้คดิเหน็ได้อย่างเต็มที่
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามในระบบออนไลน์  
 
คุณภาคภมิู สุขสมวฒัน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเหน็ รวม 3 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  คณุอมัริท คมุาร ์เซรสธา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน(CFO) และคณุอญัญาณี เคอรริ์ค 
นักลงทุนสมัพนัธ ์กล่าวตอบ ดงัน้ี 
ค าถามที ่1  หลงัจากเริม่เดนิเครื่องจกัรใหม่ก าลงัการผลติเป็นไปตามทีค่าดไวห้รอืไม่ 
ค าตอบ พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดช้ีแ้จงว่าก าลงัการผลติของ PET จะเพิม่ประมาณ
ร้อยละ 70 จากก าลงัการผลติ 45 ล้านลงัต่อปี เพิม่เป็น 75 ล้านลงัต่อปี ในภาพใหญ่เครื่องจกัใหญ่จะเพิม่ก าลงัการผลติเรา    
รอ้ยละ 50 ซึง่เป็นไปตามแผนและเป็นไปตามก าหนดการ ณ ตอนนี้ยงัไม่ไดใ้ชเ้ครื่องจกัรเตม็ทีเ่พราะอยู่ในขัน้ตอนตรวจรบัจาก 
Supplier 
 
ค าถามที ่2 เสนอเป็นขอ้เสนอแนะเขา้ใจว่าบรษิทัมกีารประชุมนักวเิคราะหร์ายไตรมาสก่อน Oppurtunity Day จะเป็นไปได้
หรอืไม่ว่าใหน้กัลงทุนทัว่ไปไดร้บัทราบดว้ย เพื่อใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั 
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ค าตอบ คุณอมัรทิ คุมาร ์เซรสธา ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ(CFO) ไดช้ีแ้จงว่าขอ้มลูทีน่ าเสนอใน Oppurtunity Day 
กบั Analyst Day กเ็ป็นขอ้มลูเดยีวกนั เพยีงแต่ Oppurtunity Day แบ่งปันขอ้มลูกบัสาธารณะชน และ Analyst Meeting แบ่งปัน
ขอ้มลูกบัผูว้เิคราะหห์ลกัทรพัย ์
 
ค าถามที ่3 เป็นเรื่องของการเขา้ถงึขอ้มูลทางนักลงทุนจะไดร้บัขอ้มูลหลงันักวเิคราะหพ์อจะเป็นไปไดไ้หมครบัว่าในวนัที่ม ี
Analyst Meeting จะท าการเผยแพร่ขอ้มลูพรอ้มกนัไดเ้ลย 
ค าตอบ คุณอญัญาณี เคอร์รคิ นักลงทุนสมัพนัธ์ ได้กล่าวว่า สวสัดคี่ะ Best Practice คอืทัว่ถึงเท่าเทยีม แต่ระดบัของ
ขอ้มลูจะต่างกนันิดหนึ่งในขอ้มลูทัว่ไป และนกัวเิคราะหจ์ะเน้นทีก่ารท า Financial Modeling ซึง่ในการท าจะเจาะเฉพาะ Model 
เราท าได้ก็คือตอนเย็นหรือวันนัน้ เราสามารถอัพโหลดวิดีโอ เพราะถ้าจะเข้าร่วมผู้ถือหุ้นทัง้หมด จะมีค าถามว่า แล้ว
กระบวนการคัดเลือกผู้ถือหุ้นเข้ามีมาตรฐานอย่างไร Best Practice คือเผยแพร่ในวันนัน้ จะทัว่ถึงเท่าเทียมกัน Analyst 
Meeting เป็นการกระจายขอ้มลูบรษิทัฯ ไดด้ ีเพราะมนีกัวเิคราะหแ์ละนกัขา่ว 
 
 พลตร ีพชัร รตัตกุล กรรมการ / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กล่าวเสรมิว่าอยากใหท้่านผูถ้อืหุน้มากนัใหเ้ยอะกว่านี้  
 
คุณชยพล ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น รวม 3 ข้อ และ พลตรี พชัร รตัตกลุ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร   
ค าถามที1่ ในบรรดาน ้าอดัลมของเราทัง้น ้าด าและน ้าสมียีอดขายอย่างไร Coca Cola ในเมอืงไทยอยู่อนัดบัไหนเทยีบกบั  
แบรนดอ์ื่น 
ค าตอบ โค้ก ซโีร่ ยงัอยู่ต ่ากว่าร้อยละ 10 บรษิัทฯ มกีลยุทธส์ร้างการเตบิโตเนื่องจากคนใหค้วามสนใจในเรื่องสุขภาพ 
สว่น Sprite Fanta ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของมลูค่าขายทัง้หมด และ Coca Cola ในไทยเป็นอนัดบั 1 และไม่เคยไดอ้นัดบั 2 ไดร้บั
ความไวว้างใจและสง่ผลใหส้ว่นแบ่งทางการตลาดเกนิกว่ารอ้ยละ 80 
 
ค าถามที2่ เคยไดย้นิเขาบอกว่าน ้าตาลเป็น 0 แต่ความเป็นจรงิไม่เป็น 0 จรงิ ช่วยอธบิายหน่อยครบั 
ค าตอบ ฝากท่านผูเ้ป็นเจา้ของบรษิทัฯ ไปช่วยชีแ้จงดว้ยครบั น ้าตาลเป็น 0 คอื เป็น 0 จรงิๆ และพลงังานเป็น 0 ไมม่ี
น ้าตาล ใชส้ารสรา้งความหวาน จงึมพีลงังานเป็น 0 
 
ค าถามที3่ เมื่อตอนต้นทีท่่านพูดถงึเรื่องเผาป่า ท่านบอกว่าน ้าตาลทีร่บัมาเป็นของเหลว ปกตนิ ้าตาลทีใ่ชใ้นการผลติมาใน
รูปของถงัแบบนัน้ และเท่าที่คุยกบับรษิัทน ้าตาลเรื่องมาตรการในการจ ากดัควบคุมพวกเผาป่า เรามมีาตรการส ารอง ถ้าไม่
ไดผ้ล 
ค าตอบ ผมเชื่อว่าถา้พวกเราทุกคนเริม่ท าในสิง่ทีค่วรท า เพื่อประเทศชาตเิราเพื่อความยัง่ยนื สุดทา้ยทุกคนตอ้งปรบัตวั
ได้ แต่อาจจะมีความเสยีหายในระยะสัน้เรื่องต้นทุน อย่างไรก็ตาม ผมไม่กลวัเรื่องการขาดแคลนน ้าตาล ขาดแคลนจรงิๆ        
เราน าเขา้น ้าตาลได้ หรอืหนัไปใชฟ้ลุกโตสซึง่ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะมาจากขา้วโพด อาจจะมอีุปสรรคในระยะสัน้ของผูม้สี่วน    
ไดส้ว่นเสยีทุกคน แต่มนัเป็นการเสยีสละทีทุ่กคนตอ้งท า 
 
ค าถามที4่ แลว้ยีห่อ้อื่นเอาดว้ยไหมครบั เพราะถา้ยีห่อ้อื่นท า กจ็ะดดู ี
ค าตอบ ไม่ว่าใครเอาไม่เอา ผมเอาแน่เพราะเป็นสิง่ที่เราต้องท าและควรท า และเราหวงัใหย้ี่หอ้อื่นร่วมเพราะจะท าให ้   
ทุกภาคสว่นเร่งแกไ้ขปัญหานี้ 

 

พลเอก จรลั  กุลละวณิชย์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า 
วนัน้ีเราประชุมกนัยาวนาน แสดงถงึความสนใจของท่านผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่บรษิทัฯ ของเราและช่วยใหบ้รษิทัฯ ของเราเจรญิกา้วหน้า
สบืไป โดยเฉพาะอย่างยิง่เจตนารมย์ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องโลกร้อนต่างๆ จะท าได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตวัเรา เราจะเริม่ที่ตวัเรา         
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จะส าเร็จแค่ไหนยงัไม่ทราบแต่เมื่อตัง้ใจแล้วกต็้องพยายามท าให้ส าเร็จ ขอขอบพระคุณท่านผู้ ถือหุ้นทุกท่านในเวลาที่ร่วม
ประชุม และขอใหท้่านร่วมสนบัสนุนบรษิทัฯ ต่อไปขา้งหน้าครบั ขอขอบพระคุณทุกท่านครบัและขอปิดการประชุม  

 
ผูด้ าเนินรายการ สรุปโครงการ Care The Bear ในการจดัการประชุมฯ ครัง้นี้สามารถลดปรมิาณคารบ์อนฟุตพริน้ท ์

หรอืลดโลกรอ้นได ้112 กโิลกรมัคารบ์อนไดออกไซด ์เทยีบเท่า (kgCO2e) เทยีบเท่าการดดูซบัปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ของตน้ไม ้12 ตน้  

 

 
ปิดประชุม เวลา 17:34 น. 
 
 
 
 

      (พลเอก จรลั กุลละวณิชย)์  
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
    ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม                              
     

       
 

                             (นางสาวมารสิา สงัวรนิตย)์ 
                                                       เลขานุการบรษิทั   
 
 
 
ส านกัเลขานุการบรษิทั 
โทร. +66 2391 4488 ต่อ 103 

 

รบัรองความถูกตอ้ง 
 

                            พลตร ี
                                     ( พชัร  รตัตกุล ) 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 


